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บทที่ 6 
 

ประสิทธิผลของการสื่อสารของชุมชนและองคกรภายนอก 
ชุมชนตลาดน้ําคลองลัดมะยม 

 
ในงานวิจัย เร่ืองการสื่อสารชุมชนทองเที่ยวยั่งยืน: กรณีศึกษา ชุมชนตลาดน้ําคลอง

ลัดมะยม ผูวิจัยไดศึกษาประสิทธิผลของการสื่อสารทั้งการสื่อสารของชุมชนและองคกรภายนอก
ชุมชนในภาพรวม โดยวิธีการสังเกตการณความเปลี่ยนแปลงของชุมชนในเชิงกายภาพอันเกิดจาก
การสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ  โดยจากการสังเกตการณ ผูวิจัยพบวา ระยะเวลาเพียงกวา 1 ปที่ผานมา 
ตลาดน้ําแหงนี้มีการพัฒนาและมีความเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง  เห็นไดจากจํานวน
รานคาและผูมาเยือนที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางเห็นไดชัด  จากเดิมที่มีรานคาขายอาหารเฉพาะ
บริเวณตลาดฝงเหนือของถนนบางระมาดที่ติดคลองลัดมะยมเทานั้น  ปจจุบันมีการขยายพื้นที่ทั้ง
สําหรับเปนที่ต้ังรานคาและเปนลานจอดรถออกไปอยางกวางขวาง 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทองเที่ยวสําหรับผูมาเยือนหลากหลายมากขึ้น ไดแก การ
จัดสรรพื้นที่สําหรับเปนลานศิลปะ ทั้งเปดสอนแกเยาวชน ผูสนใจ รวมถึงมีรานคาจําหนายสินคา
หัตถกรรม และผลงานศิลปะตาง ๆ ทั้งในพื้นที่ตลาดเดิมที่มีรานขายอาหารและผลิตภัณฑจากสวน
ประมาณ 50-60 ทางฝงใตของถนนบางระมาดและในพื้นที่สวนเจียมตนที่มีรานจําหนายสินคา 
ผลงานศิลปะและหัตถกรรมอีกกวา 40-50 ราน รวมถึงรานคาในพื้นที่ที่ขยายตอเนื่องไปทางลาน
จอดรถ รวมรานคาในพื้นที่ตลาดทั้งสิ้นกวา 150 ราน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทองเที่ยวอื่น ๆ 
เพิ่มเติม เชน บริการใหนั่งเกวียน ลองเรือพาย ข่ีมาและนวดแผนไทยดวย   

นอกเหนือจากการสังเกตการณแลว  ผูวิจัยยังไดใชวิธีการสัมภาษณบุคคลตาง ๆ ที่มี
สวนเกี่ยวของกับตลาดน้ํา เพื่อใหไดขอมูลที่จะเปนประโยชนในการวัดประสิทธิผลของการสื่อสาร
ในภาพรวม จากมุมมองของทั้งคนวงใน ไดแก ผูนําชุมชน แกนนําชุมชน ชาวชุมชนหรือผูคา 
รวมถึงคนวงนอก ไดแก นักทองเที่ยวจํานวน 11 คน (ดูตารางขอมูลใน ภาคผนวก ก) โดยขอมูลที่
ไดจากการศึกษาดังกลาว จะเปนประโยชนตอการประเมินผลการดําเนินงานของชุมชนและองคกร
ภายนอกในเบื้องตน รวมถึงอาจเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินกิจการตลาดน้ํา
คลองลัดมะยมตอไป 

อยางไรก็ตาม ในเบื้องตน ส่ิงที่สามารถเห็นไดอยางเปนรูปธรรม คือ ประสิทธิผลของ
การสื่อสารชุมชนทองเที่ยวยั่งยืนที่นําไปสูผลสําเร็จของการสรางตลาดน้ําตลองลัดมะยมซึ่งบรรลุ
ตามวัตถุประสงคที่ไดต้ังไวเมื่อแรกเริ่ม 3 ดานหลัก ๆ ดังนี้ 
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1. ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก การรักษาแมน้ํา
คูคลองใหสะอาด นายชวนกลาววา การมีตลาดน้ําเปนการสอนคนทางออมใหเห็นความสําคัญ
ของคลอง  เชน เมื่อมีนักทองเที่ยวเขามาซื้อของที่ตลาด มาเห็นน้ํา เห็นเรือ เหน็แมคาในคลอง กช็ม
วา คลองสวยมาก น้ําใส คลองสะอาด แสดงวา ธรรมชาตินั้นเปนสวนสําคัญที่ดึงดูดผูคนมาเที่ยวที่
ตลาดน้ําคลองลัดมะยม ดังนั้น คนในพื้นที่จึงตองตระหนักวา ตองชวยกันรักษาสิ่งแวดลอมใหดีอยู
เสมอ นาอยูนามอง เพราะสิ่งนี้เปนจุดเดนของตลาดที่ทําใหคนมาเที่ยวชม และเมื่อมีคนมาเที่ยว 
ชาวชุมชนก็สามารถขายผลิตภัณฑจากสวนได  

2. ดานเศรษฐกิจชุมชน คือ การสรางตลาดขึ้นเพื่อเปนแหลงจําหนายสินคาของ
ชาวบาน สรางรายไดเสริมใหแกชาวชุมชนซึ่งมีอาชีพหลักเปนชาวสวน สินคาที่นํามาขายก็คือ
ผลิตผลทางการเกษตรของชาวชุมชนเอง เพราะหากจะสงขายในแหลงจําหนายหรือตลาดขนาด
ใหญ ก็ตองผลิตในปริมาณมาก ซึ่งก็เกินกําลังของชาวบาน แตถาหากมีแหลงจําหนายของชุมชน
เอง ถึงจะมีผลิตผลจํานวนเล็ก ๆ นอย ๆ ก็สามารถนํามาขายได   

3. ดานสังคม  จะเห็นไดวา การมีตลาดน้ํา มีผลพลอยไดอีกประการหนึ่งที่สําคัญ
คือ การนํากิจกรรมชุมชนกลับมา ในอดีตที่ชุมชนมีลักษณะเปนสังคมเกษตรกรรม มีการลงแขก  
ชวยกันทํานา ปลูกผัก ขุดดิน ฟนดิน ฯลฯ  ทําใหยังมีกิจกรรมที่นําคนในชุมชนมาพบปะกัน 
แลกเปลี่ยน พูดคุย สรางความสัมพันธในชุมชนใหแนนแฟน แตเมื่อกาลเวลาผานไป ระบบ
เกษตรกรรมคอย ๆ ถูกยกเลิกไป ส่ิงเหลานี้จึงคอย ๆ เลือนหายไปดวย การมีตลาดน้ําจึงเสมือน
เปนการสรางกิจกรรมในชุมชนอีกครั้งหนึ่ง ทําใหเกิดพื้นที่ส่ือสารอีกแหงหนึ่งของชุมชน ในสัปดาห
หนึ่ง ชาวชุมชนจึงไดมีโอกาสมาพูดคุยแลกเปลี่ยน รับรูสารทุกขสุกดิบระหวางกัน มีปญหาอะไรก็
มาชวยกันคิดแกไข  ซึ่งเปนสวนสําคัญที่ชวยสรางบรรยากาศและความสัมพันธอันดีระหวางคนใน
ชุมชนดวย  

 
ประสิทธิผลของการสื่อสารของชุมชน 

 
จากการที่รูปแบบการสื่อสารของชุมชนสามารถแบงโดยใชเกณฑของผูกระทําการ

ส่ือสารไดเปน 2 สวน คือ การสื่อสารระหวางคนในชุมชน ซึ่งมีผูสงสารหลักคือผูนําชุมชนและแกน
นําชุมชน โดยผูรับสารคือชาวชุมชนคลองลัดมะยม กับการสื่อสารระหวางชุมชนกับนักทองเที่ยว 
ผูมาเยือน ซึ่งผูสงสารหลักคือคนในชุมชนทั้งหมดที่มีสวนเกี่ยวของกับตลาดน้ํา ไมวาจะเปนแกน
นําชุมชน ชาวชุมชนและผูคา ที่มีสวนในการสื่อสารไปยังผูรับสารคือนักทองเที่ยวผูมาเยือนใหเกิด
ความรูความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับวัตถุประสงคและความตั้งใจของชุมชนในการสรางตลาดน้ํา
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คลองลัดมะยมขึ้นมาเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  แมน้ํา
ลําคลองและเปนแหลงเรียนรูวิถีชีวิตชาวสวน  มีเปาหมายหลักในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 
พรอม ๆ กับการยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนใหชาวชุมชนมีรายไดเสริม เพื่อการดํารงชีวิตอยางมี
ความสุขแบบพออยูพอกิน การประเมินประสิทธิผลของการสื่อสารภายในชุมชน ในที่นี้ ผูวิจัยจึงขอ
แบงเปน 2 สวนหลัก ๆ เชนกัน ดังนี้ 

1. ประสิทธิผลของการสื่อสารระหวางคนในชุมชน  
2. ประสิทธิผลของการสื่อสารระหวางชุมชนกับนักทองเที่ยวผูมาเยือน  

 
1. ประสิทธิผลของการสื่อสารระหวางคนในชุมชน  
 

ดังที่ไดกลาวมาแลวในบทกอนหนานี้วา การสรางตลาดน้ําคลองลัดมะยมในชวง
เร่ิมตนนั้น คอนขางเปนเรื่องใหมสําหรับคนในชุมชน  การดําเนินการตาง ๆ จึงมีอุปสรรคอยูบาง 
กลาวคือ ชาวชุมชนบางกลุมไมเห็นดวยกับแนวคิดที่จะสรางตลาดน้ํา เนื่องจากเห็นวา การที่จะทํา
ใหสําเร็จนั้นเปนไปไดยาก  เพราะชุมชนคลองลัดมะยมเปนชุมชนขนาดเล็ก  ไมเปนที่รูจักของคน
ภายนอก ดังนั้น การสื่อสารของชุมชน ผานสื่อรูปแบบตาง ๆ ถือเปนปจจัยสําคัญที่สามารถโนม
นาวใหชาวชุมชนเห็นวาตลาดน้ําของชุมชนสามารถเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม  แมวาความสําเร็จ
ที่เกิดขึ้นนั้นจะเปนแบบคอยเปนคอยไป ตองอาศัยระยะเวลาหลายป แตตลอดเวลาที่ผานมาก็ถือ
วามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนตอชุมชนในหลาย ๆ ดาน บรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวหลัก ๆ 3 
ดาน ดังที่กลาวไปแลวขางตน คือ 

1) เพื่ออนุรักษแมน้ําคูคลองใหฟนคืนชพีขึ้นมาอีกครั้ง 
2) เพื่อเปนแหลงจําหนายสินคาของชาวสวนริมคลองลัดมะยม แขวงบางระมาด  

เขตตลิ่งชัน และบริเวณใกลเคียง 
3) เพื่อใหชุมชนไดหวนกลับมามีกิจกรรมรวมกันอีกครั้ง 
จากขอมูลการใหสัมภาษณของผูคาในตลาดน้ําคลองลัดมะยม จํานวน 10 ราย  

พบวา ผูคาสวนใหญเห็นดวยกับนายชวน ชูจันทรที่สรางตลาดน้ําคลองลัดมะยมขึ้นและชักชวนให
ชาวบานมารวมแรงรวมใจกันทําตลาดของชุมชน เพราะสามารถสรางรายไดเสริมใหแกคนใน
ชุมชน  ทําใหคนรูจักชุมชนมากขึ้นและชวยอนุรักษคลอง มีเพียงสวนนอยที่ไมเห็นดวย ซึ่งผูที่ไม
เห็นดวย ในภายหลังเมื่อเห็นวาแกนนําชุมชนสามารถพัฒนาตลาดไดสําเร็จจริง มีคนรูจักชุมชน
และมาเที่ยวมากขึ้น ก็หันมารวมกิจกรรมคือมาขายของที่ตลาดดวย ดังที่กลุมตัวอยางผูคาไดให
สัมภาษณถึงความเปนมาของตลาดน้ําคลองลัดมะยมและความเห็นของตน ดังนี้  
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มีตลาดก็ดี เปนธรรมชาติ...ตลาดนี้กอต้ังโดยลุงชวน ลุงชวนรวมกันกับชาวบาน  
ข้ันแรกคือลุงชวนบอกวา แถวนี้ มันเปนสวน มันเปนธรรมชาติ แลวในคลองนี่ 
ขยะมันเยอะ จะหาวิธีทําอยางไรใหอนุรักษเอาไว ใหเปนธรรมชาติอยางเดิม ก็เลย
คิดตั้งเปนตลาดน้ําขึ้น  ชวนชาวบานมารวมกัน มาทํารานคา (กิ่งกมล  คนซื่อ, 
สัมภาษณ, 14 กุมภาพันธ 2552) 
ตอนแรกก็ไมเห็นดวย กลัวจะไปไมได เพราะคนยังไมรูจักมาก และคนก็ไมรูจักลุง
ชวนมาก ลุงชวนแกไปชวนชาวบานแถวนี้...ตอนหลังดูวาเสารอาทิตยก็มีคนมา 
ชาวบานมีรายได วันธรรมดาก็ทําสวนได  ก็เลยเห็นดวยและมาขาย...ลุงชวนบอก
วา คนจะไดรูจักบานเรา น้ําสะอาดใส ไมเสีย (อภิรมย  แกวคํา, สัมภาษณ,  
14 กุมภาพันธ 2552) 

“เห็นดวยตั้งแตเร่ิมตน…มันเปนโครงการที่ดีนะคะ เพราะวาเราอยากใหชาวบานแถว
นี้มีรายไดเพิ่ม แลวก็มีสินคาอะไรจะไดเอาออกมาขาย ไมตองไปขายแมคาคนกลาง ซึ่งจะถูกกด
ราคา แตถาเรามาขายตรงนี้ เราก็ไดราคาแลวสินคาก็จะถูกกวาทองตลาดดวย เพราะของขายเอง” 
(มารยาท  ชูฟก, สัมภาษณ, 22 กุมภาพันธ 2552)  

“เห็นดวย เพราะเปนประโยชนตอชุมชนในดานวิถีชีวิตของชาวบาน...ใหคนไดรูจัก  
แลวก็เพิ่มรายไดใหครอบครัวชาวบาน...แมคาในนี้สวนมากคือเขามีงานหลักอยูแลว  ตรงนี้เปน
รายไดพิเศษ...รายไดเสริม” (ณรงค  ปนสังข, สัมภาษณ, 22 กุมภาพันธ 2552)  

นอกจากนี้ ผูคาสวนใหญยังเห็นตรงกันวา จุดเดนของตลาดน้ําคลองลัดมะยมที่
ตองการใหนักทองเที่ยวผูมาเยือนไดมาสัมผัส  จากความเห็นของตนเองและจากการที่ไดพูดคุยกับ
นักทองเที่ยวคือ ธรรมชาติ วิถีชุมชนและอัธยาศัยไมตรีของพอคาแมคา ซึ่งถือวาไดรับสารตรง
ตามที่แกนนําชุมชนตองการจะสื่อและพยายามสรางความเขาใจในหมูผูคามาโดยตลอด โดยมัก
เปนการสื่อสารผานสื่อบุคคล และสื่อการประชุม ไดแก การจัดวงสนทนาหรือประชุมกับชาวบาน
อยางตอเนื่อง พรอมทั้งใชส่ืออ่ืน ๆ เชน ใบปลิว เสียงตามสาย รวมถึงสื่อกิจกรรมตาง ๆ ชวยเสริม
ย้ําเปาหมายของการสรางตลาดน้ําคลองลัดมะยมอยูตลอด นอกจากนี้ ก็มีการดูแลสอดสองความ
สะอาดรานคาตาง ๆ รวมทั้งสรางความตระหนักในหมูผูคาอยูเสมอวา ตลาดน้ําคลองลัดมะยมถูก
สรางขึ้นเพื่ออนุรักษคลองและวิถีชุมชนไว และการที่นักทองเที่ยวมาเยือนชุมชนก็เพราะตองการมา
สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติเหลานี้ดวย ดังนั้น ชาวชุมชนจึงจําเปนตองชวยกันรักษาความสะอาด
และทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ไวใหอยูคูชุมชนใหยาวนาน  ดังที่ผูคาสวนใหญใหสัมภาษณ ดังนี้  
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“มีจุดเดนคือเปนธรรมชาติ  เปนสวนเกษตร  ส่ิงที่อนุรักษ..แบบโบราณ” (ชิน เรืองศรี, 
สัมภาษณ, 22 กุมภาพันธ 2552) 

“แมคาเปนกันเอง เพราะเจาของมาจากชาวสวน..จริงใจ  สถานที่ก็เปนธรรมชาติ  
คลองสะอาด น้ําใส พายเรือเลนได” (อภิรมย  แกวคํา, สัมภาษณ, 14 กุมภาพันธ 2552) 

“นักทองเที่ยวสวนมากก็จะชอบ บอกวา  หนึ่ง...อาหารถูก  สอง...บรรยากาศยังเดิม ๆ 
อยู สามารถเดินเขาไปเที่ยวสวนได ..เขาก็ยังชอบบรรยากาศอยางนี้กันอยูคะ...มันไมไดเปนเหมือน
ธุรกิจ  มันเปนเหมือนกับชาวบานมารวมมือกันขาย มีอะไรก็เก็บเอามาขายกัน” (มารยาท  ชูฟก, 
สัมภาษณ, 22 กุมภาพันธ 2552)  

จากที่กลาวมา แสดงใหเห็นวา  การสื่อสารของชุมชนโดยเฉพาะการสื่อสารผานสื่อ
บุคคลที่เปนผูนําชุมชนนั้น คอนขางมีประสิทธิผลในการโนมนาวใจคนในชุมชนใหตระหนักถึง
ความสําคัญและมารวมกันสรางตลาดน้ําคลองลัดมะยมเปนอยางมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
คุณลักษณะของผูนําชุมชนเองที่เปนคนในทองถิ่นมาแตเดิม จึงไดรับความไววางใจจากชาวบาน
ในการเปนผู ตัดสินใจในเรื่องสําคัญตาง ๆ ทั้งยังเปนผูที่มีความมุงมั่น ไมยอทอ พยายาม
ดําเนินการตาง ๆ จนกระทั่งสามารถทําใหตลาดน้ําของชุมชนเกิดขึ้นไดจริง จากการสัมภาษณ จึง
พบวากลุมตัวอยางผูคาที่มารวมกิจกรรมขายสินคาที่ตลาดน้ํานั้น ตางก็ยอมรับในบทบาทของนาย
ชวน ชูจันทร ในฐานะผูนําชุมชน แมจะไมไดมีตําแหนงผูนําอยางเปนทางการ แตก็เปนผูที่มีความรู
ความสามารถ รวมถึงความเสียสละและความตั้งใจดี คิดริเร่ิมและอุทิศตนเพื่อประโยชนสวนรวม 
นอกจากนี้ ส่ิงเหลานี้ยังเปนสวนหนึ่งที่ทําใหบางคนที่เคยไมสนใจหรือไมเห็นดวยกับการสราง
ตลาดน้ําคลองลัดมะยม ตองเปลี่ยนทัศนคติ และเขามารวมกิจกรรมชุมชนในภายหลังดวย  ดังที่
ผูคารายตาง ๆ ใหสัมภาษณแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผูนําชุมชน ดังนี้  

ดี...ไมคอยมีใครคัดคานสิ่งที่เขาจะทํา เขาพูดอะไร ดูแลวรูสึกวานาจะเปนไป
ดวยดีนะ...บานเขาอยูที่นี่ เขาอยากใหถิ่นเขาเจริญ...เขาเปนผูนําชุมชน…ความรู
เขาเหนือกวาผูใหญบาน…จบธรรมศาสตร...ความคิดความเห็นคนระดับนี้...ตัว
เขาก็ทําตัวเขาดีอยูแลว สุราเขาก็ไมด่ืม เอาแตธรรมะอยางเดียว...ชาวบานก็
เคารพในตัวเขาอยูแลว จะทําอะไรชาวบานก็โอเค (ชิน  เรืองศรี, สัมภาษณ, 22 
กุมภาพันธ 2552) 

“ลุงชวนเปนผูนําที่ดีนะ เห็นใจคน ถามีปญหาอะไรก็ใหความชวยเหลือคนดีนะ แบบ
ไมไดหวังผลประโยชนอะไรเลย ใครอยากขายของอะไรก็มา” (มารยาท  ชูฟก, สัมภาษณ, 22 
กุมภาพันธ 2552)  
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“เปนคนอัธยาศัยดี มีความตั้งใจสูง ทําดีที่สุด” (ปราโมทย เลิศสถาพร, สัมภาษณ, 22 
กุมภาพันธ 2552) 

“ลุงชวนดี เปนคนติดตอคนโนนคนนี้เขามาชวย promote ตลอด” (สิริกาญจน    
เทียนถนอม, สัมภาษณ, 14 กุมภาพันธ 2552) 

“แกเปนผูนําที่ดี...ชวยดูสวนรวม เปนหัวเรี่ยวหัวแรง หาโนนหานี่มา ติดตอเขต 
เจาหนาที่” (เพิ่ม  วันสอน, สัมภาษณ, 22 กุมภาพันธ 2552) 

“ลุงชวนมนุษยสัมพันธดี พยายามสรางตลาดดวยน้ําพักน้ําแรง...บุกเบิกนะ... 
ตองการพัฒนาพื้นที่ สูมาตลอดตั้งแตยังไมมีอะไร เห็นเขาทํามาเรื่อย ๆ ทีแรกก็ไมไดสนใจ มองวา
พื้นที่แคบและเล็ก สุดทายเห็นเขาทําสําเร็จ ก็เลยมาติดตอขอขายบาง” (เชิดศักดิ์  ประไพทอง, 
สัมภาษณ, 14 กุมภาพันธ 2552) 

ในสวนของการใชส่ือการประชุม มักมีวัตถุประสงคในการสื่อสารเพื่อชี้แจงและสราง
ความเขาใจในหมูชาวบานหรือผูคา ไดแก การจัดวงสนทนาและประชุมโดยปรับตามสถานการณ 
โอกาสและเวลาที่เอื้ออํานวยของผูคาดวย คือใชวันที่เปดตลาด ชวงเวลาหลังตลาดเลิก  เพราะเปน
วันที่ผูคาตองมาที่ตลาดอยูแลว ในระยะแรกอาจจะมีการประชุมอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือ
สองเดือนครั้งหนึ่ง เพื่อวางระบบการดําเนินงาน และมีเนื้อหาสารในการประชุมที่เปนไปในทางขอ
ความรวมมือผูคาในเรื่องตาง ๆ ดังที่ ผูคาตางใหสัมภาษณวา 

“มีประชุมบอย...เร่ืองวา จะพัฒนาตลาดอยางไร ปรับปรุงอยางไร ดึงลูกคาอยางไร ทํา
อยางไรใหลูกคามาแลวประทับใจ สวนมากจะใหเราเสนอแนะ...ประชุมเร่ืองการดูแลลูกคา ความ
สะอาด จัดสถานที่ ประชาสัมพันธ โฆษณา” (เชิดศักดิ์  ประไพทอง, สัมภาษณ, 14 กุมภาพันธ 
2552) 

“ก็ขอใหดูแลชวยกัน...ดูแลเรื่องความสะอาด เร่ืองขยะ...แลวก็ตอนรับลูกคาใหดีW 
(มารยาท  ชูฟก, สัมภาษณ, 14 กุมภาพันธ 2552)  

“ประชุมเร่ืองเกี่ยวกับการคาขาย การทําความสะอาด” (ณรงค  ปนสังข, สัมภาษณ, 
22 กุมภาพันธ 2552) 

“พอมีประชุม นายชวนจะชี้แจงวา ตองสรางระเบียบนะ ขอใหรวมกลุมกัน ไม
แตกแยก ไมตองทะเลาะ มีความสามัคคี...ใหใสเสื้อมอฮอมเปนชุดอนุรักษ สีเดียวกัน ถือวาเรา
รักษากลุม ทําตามประเพณี” (ชิน เรืองศรี, สัมภาษณ, 22 กุมภาพันธ 2552)  

แตเมื่อการดําเนินการหลายอยางเริ่มเปนระบบระเบียบแลว ความถี่ในการประชมุ
ก็ลดนอยลง  โดยจะประชุมเฉพาะเมื่อมีเร่ืองสําคัญหรือเมื่อใกลวันเทศกาลตาง ๆ 
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เพื่อแจงใหผูคาเตรียมตัวก็มีประชุม แตระยะหลังไมคอยบอย แรก ๆ ประชุมเยอะ 
บางทีเดือนหรือสองเดือนครั้งหนึ่ง เดี๋ยวนี้อาจจะแจงใหทราบ...ก็ไมคอยเปน
ทางการ (ปราโมทย เลิศสถาพร, สัมภาษณ, 22 กุมภาพันธ 2552)  

นอกจากนี้นางอุไรวรรณ  หาญณรงค ผูคาอีกทานหนึ่งยังไดกลาวอีกวา ต้ังแตชวงตน
ปเปนตนมา ไมไดมีการประชุมทุกเดือน จะประชุมเฉพาะเมื่อมีเร่ืองสําคัญ  

เวลาจะมีกิจกรรมหรืออะไรทีหนึ่งนี่ เขาก็เรียกประชุม...ต้ังแตมาอยูนี่ เขาก็ประชุม
อยูสองครั้งเทานั้นเอง...สวนมากก็เปนการเตรียมตัวนะ เชน จะมีเหตุการณอะไร
เกิดขึ้น อยางชวงนั้น เขามีทีวีหรืออะไรจะมาถายทํา...ขอใหคนขายของแตง
ตัวอยางนั้นอยางนี้...แลวก็ชวยทําใหสะอาดเรียบรอย...หรือเขาจะบอกวา นี่วัน
สงกรานต หรือวันอะไร...ขอใหชวยกันแตงชุดแบบนี้มา จริง ๆ มันเปนลักษณะ
ของการที่จะบอกเรามากกวา (อุไรวรรณ  หาญณรงค, สัมภาษณ, 2 สิงหาคม 
2552) 

อยางไรก็ตาม ที่ผานมายังคงมีขีดจํากัด เพราะผูคาแตละรายมีภารกิจสวนตัว บาง
รายตองไปขายของตอที่อ่ืน ๆ จึงไมสามารถเขารวมประชุมได ภายหลังจึงไดมีการแกปญหาโดย
การใชส่ืออ่ืน ๆ เสริมเพื่อใหผูรับสารสามารถทราบขาวสารเกี่ยวกับตลาดน้ํารวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่ควร
ทราบไดโดยทั่วกัน ไดแก ส่ือบุคคล คือการบอกปากตอปากในหมูผูคา และสื่ออ่ืน ๆ  เชน ใบปลิว 
แสดงใหเห็นวา การใชส่ือที่เหมาะสมและการปรับรูปแบบการสื่อสารใหสอดคลองกับสถานการณ
และบริบทของชุมชนก็มีสวนชวยใหเกิดประสิทธิผลในการสื่อสารไดเปนอยางดี  ดังที่ผูคาสวนใหญ
ใหสัมภาษณวา  ภายหลังจากมีการประชุมกับผูคาแลว ในสัปดาหตอมาที่มีการเปดตลาดขายของ 
ก็จะมีการบอกตอกันในหมูผูคาและมีใบปลิว สรุปบันทึกการประชุมแจกผูคาดวย ทําใหแมวาจะไม
สามารถเขารวมประชุมได ก็สามารถทราบขาวสารและความเปนไปตาง ๆ ของตลาดน้ําไดโดย
ตลอด 

นอกจากนี้  ยังมีการใช ส่ือเสียงตามสายเพื่อแจงขาวสาร  เ รียกประชุมและ
ประชาสัมพันธตลาดดวย กลาวคือ มีการประกาศเสียงตามสายเพื่อตอกย้ําภาพลักษณของตลาด
อยูอยางตอเนื่องเปนระยะ ตลอดเวลาที่เปดตลาด เชน การประกาศวา ตลาดน้ําแหงนี้เปน “ตลาด
น้ําแหงคุณความดี” หรือ “ตลาดน้ําแหงความสุขของทุกคน” อยางไรก็ตาม พบวาสื่อดังกลาวยังคง
มีขอจํากัดอยูพอสมควร  กลาวคือ เครื่องสงของชุมชนยังมีขนาดเล็ก และบอยครั้งหากในตลาดมี
คนมาก เสียงดัง ผูคาและนักทองเที่ยวก็จะไดยินเสียงประกาศไมชัดเจน จับใจความไมได ดังที่ 
นางอุไรวรรณ  หาญณรงค ผูคารานกวยเตี๋ยวบก ซึ่งตั้งอยูบริเวณดานในตลาด ใกลถึงคลอง 
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กลาวถึงการย้ําภาพลักษณของตลาดวา “เขาจะประกาศ...ไดยินบางไมไดยินบาง อยางวันนี้ไดยินแผว ๆ 
ทํานองวา... ‘ตลาดน้ําแหงคุณความดี’ แตไมรูคืออะไรนะ เขาจะพูดอยูของเขาอยางนี้” (อุไรวรรณ  
หาญณรงค, สัมภาษณ, 2 สิงหาคม 2552)  

จากขางตน  แสดงใหเห็นวา การใชเสียงตามสายยังคงมีอุปสรรคและขอจํากัดในเชิง
เทคนิคอยู ทําใหไมสามารถสงสารไปยังผูรับสารและใหขอมูลเพื่อสรางความเขาใจในหมูผูคา 
โดยเฉพาะผูที่อยูไกลจากแหลงสารหรือเครื่องขยายเสียงออกไป รวมถึงนักทองเที่ยวไดอยางเต็มที่    

ในสวนของสื่อกิจกรรมตาง ๆ นั้น มักเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นสําหรับเยาวชนในชุมชน 
โดยเปนทั้งกิจกรรมที่แกนนําชุมชนคิดขึ้นมาเอง เชน การสอนตอเรือ และกิจกรรมที่ไดรับการ
สนับสนุนจากองคกรภายนอก แลวมาใชพื้นที่ในสวนเจียมตนเพื่อจัดกิจกรรม เชน การจัดคาย
เยาวชนเพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ซึ่งจัดโดยบางกอกฟอรั่ม หรือ การรณรงคของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เกี่ยวกับการงดเหลาและไมสูบบุหร่ีใน
ชุมชน  ก็มีการจัดกิจกรรมกับเยาวชน ใหเด็ก ๆ ในชุมชนมารวมกันแจกสติกเกอรรณรงคใน
โครงการดวย ดังที่นางเพิ่ม วันสอน  ผูคารายหนึ่งกลาววา “..บางทีเขาก็พาเด็ก ๆ ไปทํากิจกรรมใน
สวน  ลูกเราเองยังไปรวมกับเขาเลย..ในสวนเจียมตน ...สสส. ที่เขาเอาสติกเกอรมาติดเนี่ย  เขาก็
ใหเด็ก ๆ ชวยแจกสติกเกอร” (เพิ่ม วันสอน, สัมภาษณ, 22 กุมภาพันธ 2552) จึงถือไดวา ยังไม
คอยมีกิจกรรมที่จะชวยสรางเสริมการมีสวนรวมหรือเชื่อมความสัมพันธระหวางผูคาในตลาด
เทาใดนัก จะมีก็เพียงการทําบุญตลาดปละหนึ่งครั้ง ชวงวันครบรอบกอตั้งตลาด คือวันที่ 20 
พฤศจิกายนของทุกป   

เมื่อสัมภาษณถึงความเห็นตอการดําเนินการตลาดวา มีขอควรปรับปรุงอยางไร
หรือไม ผูคาสวนใหญเห็นวา ในแงของการจัดสรรพื้นที่และจัดภูมิทัศนตลาดดังที่เปนอยูในปจจุบัน
นั้นคอนขางดีอยูแลว  คือมีการสรางสิ่งปลูกสรางที่เปนเอกลักษณ เนนการอนุรักษธรรมชาติและ
ความเปนชุมชนไว เชน โรงเรือนตลาดประกอบดวยไม ไมไผและมุงแฝก  รวมทั้งตางก็ไมตองการ
ใหปรับเปลี่ยนหรือทําใหเปนธุรกิจมากจนเกินไป  

“โครงสรางตลาดเนี่ย...สมัยกอนบานเราก็ปลูกกันอยางนี้ สมัยกอนแยยิ่งกวานี้อีก 
คือมันดี มันเย็น...ถานองไปเดินตลาดอยางบองมาเช หรือที่ไหนที่หลังคาเปนกระเบื้อง หรือไมก็
หลังคาเปนเหล็ก...ก็จะเห็นความแตกตาง” (ปราโมทย  เลิศสถาพร, สัมภาษณ, 22 กุมภาพันธ 
2552) 

“ไมอยากใหเปนธุรกิจ อยางตลิ่งชันเหมือนเปนบริษัท แตตรงนี้ยังเปนชุมชน ชาวบาน
รวมคิดรวมสราง” (กิ่งกมล  คนซื่อ, สัมภาษณ, 14 กุมภาพันธ 2552)  
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ในสวนที่ผูคาเห็นวาควรปรับปรุงเพิ่มเติมมักเปนเรื่องการอํานวยความสะดวกแก
ลูกคา  เชน การปรับปรุงลานจอดรถและเพิ่มที่นั่งใหเพียงพอ  การเพิ่มจํานวนรานคา รวมถึงการ
พัฒนาบริการตาง ๆ เชน ฝมือของแมคาที่เปนคนในชุมชนเอง  เพื่อจะไดแขงขันในตลาดกับผูคา
ที่มาจากภายนอกได  

“ขอใหเพิ่มราน ขยายไปอีก ถาเพิ่มรานก็ยิ่งเจริญ มันหลากหลายขึ้นมา” (ชิน  เรืองศรี, 
สัมภาษณ, 22 กุมภาพันธ 2552) 

“ลานจอดรถเปนลานดิน หนาฝนจะลําบาก จอดไมได” (ณรงค  ปนสังข, สัมภาษณ, 
22 กุมภาพันธ 2552) 

“อยากใหเพิ่มที่นั่ง เวลาคนมาเยอะ ๆ มักบอกที่นั่งไมพอ” (กิ่งกมล  คนซื่อ, สัมภาษณ, 
14 กุมภาพันธ 2552)  

อยางคนที่มาขายของที่นี่ ถาเปนแมคาที่อยูแถวนี้เลย  เขาก็เปนชาวสวน คนเรามี
ความสามารถจํากัดในแตละดาน  เขาทําสวน บางคนถาบานเขาทําขนมอรอยอยู 
ก็โอเค  แตวา ถาเกิดเขาพอทําได  แลวเขาก็มาทําขาย  เพราะวาเขามีโอกาสทํา
ขาย เขาก็ขายได แตสมมุติวา มีเจาที่ทําอรอยที่ไมใชเปนคนในนี้ แตเปนมืออาชีพ
ที่มาขาย  วันหนึ่งของชาวบานเขาก็จะคอย ๆ ตกไป...แตเห็นลุงสุรชัยบอกวา
แมคาพื้นบานนี่  พูดยาก จะเอาใครมาอบรมก็ไมเชื่อ เชน อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ 
เขาก็ไมคอยเชื่อกัน... (อุไรวรรณ  หาญณรงค, สัมภาษณ, 2 สิงหาคม 2552)  

ดังที่กลาวมาขางตน พบวา การจะจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแกแมคาพื้นบานซึง่เปน
คนในชุมชนยังเปนไปไดคอนขางยาก  แตในสวนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและการขยับ
ขยายพื้นที่นั้นก็เปนที่ยอมรับกันวาตองคอยเปนคอยไป ดูตามสถานการณและความเหมาะสม ซึ่ง
แกนนําชุมชนก็จะมีการพูดคุยและประชุมชี้แจงใหเหตุผลถึงสิ่งที่ทําไดและทําไมไดอยูเสมอ 

นอกเหนือจากนี้ ยังมีการเสนอแนะใหเพิ่มเติมในเรื่องของการประชาสมัพนัธทัง้ในหมู
ผูคาเพื่อสรางจิตสํานึกความเปนเจาของชุมชนและการมีสวนรวมทําเพื่อประโยชนสวนรวม 
ตลอดจนการประชาสัมพันธกับนักทองเที่ยวและบุคคลภายนอกใหมากขึ้น โดยเนนนําเสนอความ
เปนธรรมชาติของชุมชนดวย   

เขามีจุดยืน มีจุดที่ดีนะ สําหรับผูบริหาร คือบอกความรูสึกวา ตลาดน้ําแหงคุณ
ความดี จุดหนึ่งคือ ชวงรณรงคไมขายเหลา ไมมีบุหร่ี อันนั้นก็เปนสิ่งที่ดี ..คือไมใช
ขายของเอาเงินอยางเดียว  แตวาก็ควรจะใหคนที่อยูในนี้ เขามีความรูสึกรวม
อยางนั้นจริง ๆ ...นอกจากเปน campaign ข้ึนมาเฉย ๆ ...ถาเปนการรณรงค...
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อยางเชน เร่ืองการทําความสะอาด  ถารวมกัน คุยกันวาเพื่อผลประโยชนจริง ๆ  
มันทําไดอยูแลว แลวถาทุกคนชวยกันทํา ชวยกันดู  มันก็เกิดประโยชน  แตวาตอง
ทําใหทุกคนเห็นกอนวามันเปนประโยชนกับทุกคน (อุไรวรรณ หาญณรงค, 
สัมภาษณ, 2 สิงหาคม 2552) 
อยากใหคนสนใจ...อยางเชน เร่ืองประชาสัมพันธ  แตไมใชเนนตลาดเชิงทองเที่ยว  
หรือตองมีส่ือมาถาย มีอะไรอยูเร่ือย ..คืออยากใหเปนเรื่องของความยั่งยืน
มากกวา..อยากใหไปเรื่อย ๆ แลวก็นําเสนอในเรื่องความเปนธรรมชาติมาก ๆ นะ
ครับ..เชน สนับสนุนเรื่องของการพายเรือเยอะ ๆ   อะไรที่มันมีความแปลก มี
ควายอยางนี้ (ปราโมทย  เลิศสถาพร, สัมภาษณ, 22 กุมภาพันธ 2552) 

อยางไรก็ตาม โดยรวมผูคาสวนใหญก็เห็นวา ผูนําชุมชนและคณะกรรมการตลาดน้ํา
คลองลัดมะยมก็คอยดูแลปรับปรุงพื้นที่อยูอยางตอเนื่องอยูแลว ปญหาตาง ๆ จึงนาจะไดรับการ
แกไขตอไป ทั้งนี้ หากใครมีขอเสนอแนะอะไร ก็สามารถเขาไปพูดคุยกับผูนําชุมชนไดตลอด 

เขาก็ปรับปรุงขึ้นเรื่อย ๆ นะ...เมื่ออาทิตยที่แลวเขาก็ปรับปรุงหลังคาใหมันสูงขึ้น...
เอาผาสีเขียวมาปูโตะอีกทีหนึ่ง ธรรมดาจะเปนแคร...อันนี้เราก็ไมไดบอก ไมไดไป
ชี้แนะ นําเสนอ เปนความคิดของลุงกับเจาของที่...ก็ดีข้ึน เขาพัฒนาทุกอาทิตย  
มาเจออาทิตยนี้ก็ดีคะ เขายกหลังคาสูงขึ้น  มันไมอบ...เห็นเขาพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ 
นะ อยางที่จอดรถ...เขาก็พัฒนายื่นออกไป...เขาปรับปรุงหลายอยางแลว (เพิ่ม 
วันสอน, สัมภาษณ, 22 กุมภาพันธ 2552) 

“ตอนนี้ก็ดีข้ึนเรื่อย ๆ กอนหนานั้นมีปญหาเรื่องที่จอดรถ แตก็ขยายแลว” (เชิดศักดิ์  
ประไพทอง, สัมภาษณ, 14 กุมภาพันธ 2552)  

“การปรับปรุงตาง ๆ ข้ึนอยูกับเจาของตลาด เขาจะทําอะไรก็แจงเรา แตถาใครมีอะไร
ก็ไปบอกลุงชวนได” (อภิรมย  แกวคํา, สัมภาษณ, 14 กุมภาพันธ 2552)  

จากขางตน ก็ถือไดวาสอดคลองกับที่นายชวน ชูจันทรไดใหสัมภาษณถึงแนวทางการ
ปรับปรุงตลาดวา มีการปรับปรุงอยูตลอด โดยพิจารณาในหลายเรื่อง เชน การอํานวยความสะดวก 
ตาง ๆ รวมถึงราคาสินคาที่เหมาะสม คือไมแพงเกินไปและผูคาพออยูได เพราะงานบริการเปนงาน
ที่ไมหยุดนิ่ง ตองแขงขันกับตัวเองและแขงขันกับผูอ่ืนตลอด พรอมกับตองคอยหาวิธีการที่จะทําให
แมคาของชุมชนสามารถมีรายไดที่มั่นคงดวย 
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2. ประสิทธิผลของการสื่อสารระหวางชุมชนกับนักทองเที่ยวผูมาเยือน  
 

จากการสัมภาษณแกนนําชุมชน พบวา เคยมีการใชแบบสอบถามที่ไดรับมาจากการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) อยูชวงหนึ่ง ตอนที่ยังไมไดขยายพื้นที่ตลาดมาทางฝงเหนือของ
ถนนบางระมาด หรือบริเวณตลาดและสวนเจียมตนในปจจุบัน  หลังจากที่มีการขยายพื้นที่แลว ก็
ไมไดมีการนําแบบสอบถามนั้นมาใชอีก โดยในชวงกอนหนานี้ ไดนําแบบสอบถามดังกลาวมาวาง
ไวที่รานอาหารลุงชวนและแจกใหนักทองเที่ยวกรอกแสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับ
ตลาดน้ํา ขอมูลที่นักทองเที่ยวตองกรอกในแบบสอบถามนั้นเปนขอมูลทั่วไป เชน เพศ อายุ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบริการ อาหาร สถานที่จอดรถ หองน้ํา ฯลฯ รวมถึงสิ่งที่ชอบและไมชอบ โดยพบวา 
สวนใหญนักทองเที่ยวจะแสดงความคิดเห็นวาชอบบรรยากาศที่เปนธรรมชาติของตลาดน้ําแหงนี้
มาเปนอันดับหนึ่ง  รองลงมาคือเร่ืองอาหาร  

นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดสัมภาษณนักทองเที่ยวผูมาเยือนจํานวน 11 คน เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นดวย ซึ่งตัวอยางสวนใหญอยูในวัยทํางานและนักศึกษา ชวงอายุประมาณ  25-50 ป
ดวย  จากการสัมภาษณ พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญรูจักตลาดน้ําคลองลัดมะยมจากสื่ออ่ืน ๆ 
ภายนอกชุมชนมากกวาจะเปนสื่อของชุมชน ไดแก ส่ือบุคคล ดังที่ผูใหขอมูล 6 ใน 11 คน กลาววา 
รูจักตลาดน้ําคลองลัดมะยมจากที่เพื่อน ครอบครัวและคนรูจักแนะนํามา  ผูใหขอมูล 3 ใน 11 คน 
กลาววา รูจักตลาดน้ําจากสื่อโทรทัศน  รวมถึงผูใหขอมูล 2 ใน 11 คน ทานหนึ่งเคยเดินทางผานไป
มาและเขามาพบตลาดน้ําแหงนี้ดวยตนเอง สวนอีกทานหนึ่ง กอนหนานี้เคยมาที่ตลาดน้ําดวย
เหตุผลของงาน   

จากการศึกษา ยังพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญยังไมทราบความเปนมาของตลาดน้ํา
คลองลัดมะยม  มีเพียง 2 จาก 11 คนเทานั้นที่พอทราบความเปนมาคราว ๆ ไดแก นายวิทู  
ณ ระนอง ซึ่งกลาววา “ผมไดยินคราว ๆ มา วันกอนเขาสัมภาษณลุงชวนทางโทรทัศนครับ เขาบอก
วาเขาอยากจะปรับปรุงแหลงน้ํา แลวก็อยากใหชาวบานแถวนี้ มีธุรกิจ..สรางรายไดเขาชุมชน” (วิทู 
ณ ระนอง, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) 

ผูมาเยือนตลาดน้ําอีกทานหนึ่งที่เคยมีโอกาสไดพูดคุยกับนายชวน ชูจันทร หรือผูนํา
ชุมชนและพอทราบวัตถุประสงคของการสรางตลาดน้ําเพื่ออนุรักษพื้นที่ชุมชนไว คือ คุณชลจิรา   
อุมออง  โดยคุณชลจิราไดกลาวชื่นชมนายชวนที่พยายามรักษาพื้นที่บริเวณนี้เอาไว ไมยอมขายให
นายทุน ในขณะที่พื้นที่บริเวณรอบ ๆ ตั้งแตปากทางเขาถนนมา ถูกซื้อไปทําหมูบานจัดสรรเกือบ
หมดแลววา “ชอบลุงชวน เขาเปนคนที่ไมหวือหวานะ ทําตัวปกติ แลวก็ดูเหมือนวาทุนนิยมไม
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สามารถจะมาซื้อแกได...มาตั้งแตแรก ๆ  ก็เดินสวนกันไป คุยถามแก...ดูประวัติแกบาง...ถามจาก
คนที่รูจักนะคะ” (ชลจิรา อุมออง, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) 

เมื่อไดสัมภาษณในประเด็นตอเนื่อง จึงไดทราบวา ทั้งสองทานที่กลาวมา ชอบ
ทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่มีธรรมชาติ ดังที่นายวิทู ณ ระนอง กลาววา ชอบตลาดน้ําคลองลัด
มะยมตรงที่มีบรรยากาศธรรมชาติ แตกตางจากตลาดน้ําอื่น ๆ ที่เคยไปมาซึ่งคนวุนวายและไมรม
ร่ืนอยางนี้  “แตกตางกันเยอะครับ ที่อ่ืนเขาจะมีของเยอะมาก คนเยอะแลวก็สถานที่จะใหญ แตผม
วามันก็ไมไดมีตนไมเยอะอยางนี้นะ ไมรมร่ืน แตที่นี่มันเล็กดี มันเล็กแตวาคนก็ยังอุตสาหมา...แลว
ก็ชอบธรรมชาติดวย” (วิทู ณ ระนอง, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) 

สําหรับคุณชลจิรา ก็ไดใหสัมภาษณวาชื่นชอบการทองเที่ยวตามตลาดน้ําตาง ๆ เปน
ทุนเดิมอยูแลว และมาที่ตลาดน้ําคลองลัดมะยมเกือบทุกสัปดาห  เพราะชอบที่ตลาดน้ําแหงนี้ยัง
รักษาบรรยากาศธรรมชาติและความเปนชุมชนไวอยู ประกอบกับลูกชายก็เรียนศิลปะอยูในบริเวณ
ใกล ๆ จึงมักจะพาลูกชายมาเที่ยวที่ตลาดน้ําอยูบอย ๆ เพราะตองการใหลูกไดมาสัมผัสธรรมชาติ
และทํากิจกรรมศิลปะบริเวณที่ตลาดน้ําจัดพื้นที่ไวมากกวาจะไปเดินเที่ยวในหางสรรพสินคา ซึ่ง
คุณชลจิรากลาววาลูกชายก็ชื่นชอบที่นี่มาก 

สวนนักทองเที่ยวผูใหขอมูลอีก 9 คนนั้น กลาววาตนเองไมทราบความเปนมาของ
ตลาดน้ําคลองลัดมะยมเลย หรือบางก็เคยเห็นออกรายการโทรทัศนแตจํารายละเอียดไมได   

“เคยดูรายการทีวี...เหมือนวันนั้นจะเปดแวบ ๆ นะ แตไมไดต้ังใจดูรายละเอียดวา 
ประวัติความเปนมาเปนอยางไร แตพอรูคราว ๆ วา คลองนี้มีตลาดน้ํา คลาย ๆ แถวตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวก” (กนกพร  จันทรเจริญ, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552)   

จากขางตน แสดงใหเห็นวา นักทองเที่ยวหรือผูมาเยือนที่จะทราบความเปนมาของ
ตลาดน้ําแหงนี้ รวมไปถึงประวัติผูนําชุมชนหรือวัตถุประสงคของการสรางตลาดน้ําคลองลัดมะยม
ไดนั้น มักเปนผูที่ชื่นชอบการทองเที่ยวในชุมชนที่มีธรรมชาติ  มีความสนใจเปนการสวนตัว เมื่อได
รูจักตลาดน้ําคลองลัดมะยมผานสื่อตาง ๆ แลว จึงเกิดความประทับใจกับการที่ชุมชนอนุรักษ
ธรรมชาติและวิถีชีวิตเอาไว ทําใหสนใจที่จะเลือกเปดรับส่ือหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับตลาดน้ําใน
เชิงลึกมากขึ้น 

อยางไรก็ตาม แมสวนใหญจะไมทราบความเปนมาของตลาดน้ําคลองลัดมะยมมาก
นัก แตนักทองเที่ยวผูใหขอมูลตางก็สนใจมาเยือนตลาดน้ําคลองลัดมะยมดวยเหตุผลทีแ่ตกตางกนั 
จากการสัมภาษณนักทองเที่ยว สวนใหญเพิ่งเคยมาเยือนตลาดน้ําคลองลัดมะยมเพียงไมกี่คร้ัง 
กลาวคือ 4 คนมาเยือนเปนครั้งแรกและ 5 คนเคยมาเยือนตลาดน้ําแลว 1-2 คร้ัง อีก 2 คน มา
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เยือนตลาดน้ําเปนประจําอยูแลว โดยสวนใหญกลาววา เลือกมาที่ตลาดน้ําคลองลัดมะยม
เนื่องจากตลาดน้ําตั้งอยูใกลที่พักอาศัย ใกลกรุงเทพฯ  เดินทางสะดวก บรรยากาศรมร่ืนดี มีอาหาร
ใหเลือกหลายเจา แมรสชาติจะไมไดโดดเดนมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดน้ําอื่น ๆ ที่มีขนาด
ใหญและมีชื่อเสียงมากกวานี้  

“มาเพราะใกลกรุงเทพฯ...ไมไกลกรุงเทพฯ มาก  ในตลาดน้ําดวยกัน ก็มีตลิ่งชันกับ
ที่นี่ที่มันใกลหนอย ดอนหวายก็ไกล.. ไมมีตลาดน้ําที่ไหนใกลที่บานผมเทาที่นี่แลวครับ” (เจนวิทย   
จิวะกุลชัยนันท, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) 

“แวะมาเพราะวามันใกลกรุงเทพฯ ดี ขับรถผานมา ก็หาอะไรกินกอน อาหารรสชาติก็
พอใชได ไมไดแพงมาก คือ...มาตรฐานธรรมดา” (ศฤงคาร  สิทธิชัย, สัมภาษณ, 12 กันยายน 
2552) 

“รวม ๆ มันก็เปนธรรมชาติดี แลวใกลกรุงเทพฯ...อาหารจริง ๆ มันก็ซํ้า ๆ นะ 
เหมือนเดิม แตราคามันถูก รสชาติก็ทั่วไป แตมันไดบรรยากาศ” (วิษณุ จิรังคสกุลเดช, สัมภาษณ, 
12 กันยายน 2552)  

“ถึงลูกไมมาเรียนก็จะมาที่นี่  เพราะวาใกล ๆ นะคะ” (ชลจิรา  อุมออง, สัมภาษณ, 
12 กันยายน 2552) 

“ชอบตรงที่วามันตางกับตลาดน้ําดําเนินสะดวก ที่นี่คนนอยกวา แลวก็ใกลกรุงเทพฯ  
ที่ชอบก็เพราะใกล ๆ”  (ปยาภรณ  สันตเกษม, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) 

“มาเพราะอยูใกลที่พักคะ พอดีอยูที่เนติบัณฑิต  เห็นเขาบอกวาที่นี่มีของกินเยอะ 
บรรยากาศดี” (อัญชลี  ทูลธรรม, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) 

“ถาถามผม ผมก็ชอบอยางนี้ดีกวา มันสะดวกเรื่องการเดินทาง...แลวก็ไมกวางมาก 
ไมตองเดินมาก ไมวุนวาย” (สมชาย  แซต้ัง, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) 

“ตลาดน้ําที่อ่ืนอาจจะใหญกวานี้เยอะ อาจจะนาไปเที่ยวมากกวา เชน ตลาดรอยป 
แตที่นี่มันธรรมดา มาก็มากินอาหารเทานั้นเอง ซื้ออาหารอรอย ๆ กิน  ออกจากบานมา มันใกล... 
สวนมาก บางคนมาจากไกลใกล ผมไมรูนะ แตผมมาใกล ๆ จากตรงนี้เอง สาย 2” (ธนทัต  แพรเถา, 
สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) 

ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา จุดแรกที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาเยือนตลาดน้ําคลองลัด
มะยมก็คือทําเลที่ต้ังของตลาดที่อยูใกลตัวเมืองหรือใกลที่พักอาศัย เดินทางสะดวก ไมวุนวาย
นั่นเอง  แตเมื่อนักทองเที่ยวเลือกที่จะมาเยือนที่ตลาดน้ําแหงนี้แลว ส่ิงสําคัญคือ จะตองมีส่ิงที่
สามารถสรางความประทับใจคร้ังแรกเพื่อใหนักทองเที่ยวมาเยือนอีกในครั้งตอไป จากการศึกษา 
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พบวา ส่ือบุคคลและสื่อสถานที่เปนสื่อหลัก ๆ ที่สามารถสงสารไปยังนักทองเที่ยว สรางความ
ประทับใจแกผูมาเยือนตลาดน้ําคลองลัดมะยมตั้งแตคร้ังแรก ๆ ไดเปนอยางดี และอาจเปนผลให
เกิดการมาเยือนซ้ํา (Re-visit) เพราะสื่อดังกลาวไดสะทอนถึงชุมชนในแงความเปนพื้นบาน มีทั้ง
ชาวบานที่มีอัธยาศัยไมตรี อาหารแบบโบราณและวิถีชีวิตชุมชนชาวสวนที่ยังอยูกับธรรมชาติอัน
เงียบสงบ เหมาะกับการเปนแหลงทองเที่ยวพักผอนในวันหยุดสุดสัปดาหสําหรับคนเมืองที่ตองการ
หลีกหนีจากความวุนวายของเมืองหลวง ตามที่นักทองเที่ยวใหสัมภาษณดังนี้ 

“ชอบวัฒนธรรมที่เหมือนกับสมัยกอน เหมือนยอนยุค  เห็นชีวิตความเปนอยู แลวก็ 
ของกินเยอะดี...จริง ๆ ก็ชอบนะคะ เพราะคนขายเขาก็ดูเปนกันเอง อัธยาศัยดี ยิ้มแยมแจมใส”  
(พิชญากาญจน  เกื้อศิริกุล, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) 

“ชอบธรรมชาติ  แลวก็ที่เดิน คือเดินดูไดเรื่อย ๆ มันไมจอแจมาก  คือตางคนตางเดิน  
มุมใครมุมมันได (กนกพร  จันทรเจริญ, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) 

“คนขายเขาอัธยาศัยดี  ธรรมชาติหรือความเปนชุมชนก็ยังมีอยู  มันไมเปนเหมือนใน
กรุงเทพฯ จา ๆ ซึ่งเนนขายจนเกินไป แตที่นี่เขาจะเนนธรรมชาติ แลวก็วัสดุที่เขาใชก็เนนธรรมชาติ 
เห็นเขาใชใบตอง” (ปยาภรณ  สันตเกษม, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) 

ชอบที่มีของกินเกา ๆ ของโบราณที่ในเมืองหากินไมได...ทํางานเหนื่อยมา 5 วันละ 
แตวันหยุดอยางนี้  เราขอใหไดเดินกินของอรอย ๆ ที่เราอยากกิน...แลวผมวาดีนะ..
เปนเศรษฐกิจในชุมชน เศรษฐกิจในครอบครัว...เรามาสนับสนุนเงินตรงนี้  ใหมัน
กระจาย หมุนอยูตรงนี้ ในหมูบานเรา (สมชาย  แซต้ัง, สัมภาษณ, 12 กันยายน 
2552) 

จากขางตน แสดงใหเห็นวา ผูมาเยือนสวนใหญ แมไมไดรับทราบรายละเอียดและ
วัตถุประสงคของการสรางตลาดน้ําคลองลัดมะยม  แตตางก็สามารถสัมผัสถึงสิ่งที่ชุมชนตองการ
จะสื่อโดยเฉพาะผานสื่อบุคคลไดพอสมควร เชน แนวคิดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  วิถีชีวิต
ชาวบานรวมถึงอัธยาศัยไมตรีของชาวชุมชนและผูคา  

สําหรับนักทองเที่ยวที่มาเยือนตลาดน้ําคลองลัดมะยมมากกวาหนึ่งครั้งหรือเคยไป
เยือนตลาดน้ําแหงอื่นในละแวกใกลเคียงดวยแลว ก็มักแสดงความคิดเห็นวา ตลาดน้ําคลองลัด
มะยมแตกตางจากตลาดน้ําอื่น ๆ ในเมืองที่เคยไปมา ดังนี้     

“ถาเทียบกับตลาดตลิ่งชัน อันนี้ดีกวาตรงอาหารแลวก็บรรยากาศสวน เย็นสบาย 
เปนธรรมชาติ” (อัญชุลี  ทูลธรรม, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) 
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“เคยไปตลาดตลิ่งชันคะ... แตกตางกันบาง อันนี้จะคอนขางจะเปนธรรมชาติกวามาก” 
(กนกพร  จันทรเจริญ, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) 

“เคยไปดําเนินสะดวกคะ...ดําเนินสะดวกจะดูเปน commercial กวา” (พิชญากาญจน  
เกื้อศิริกุล, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) 

“เปรียบเทียบคลองลัดมะยมกับที่ตลิ่งชันนะคะ ที่โนนสินคาราคาคอนขางจะสูงกวา
ที่นี่ พวกของขายคอนขางแพง” (ชลจิรา  อุมออง, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) 

เคยไปตลาดน้ําตลิ่งชัน มันจะไมเปนแนวนี้ จะออกแนวสมัยใหมไป ไมธรรมชาติ 
จะเปนปูนหมด...แตที่นี่มันธรรมชาติกวา...ตลิ่งชันติดกับเขต เปนปูนหมด มอง
ตรงไหนมันก็เปนปูน เปนบานตึกหมดเลย แตที่นี่มันใจกลางธรรมชาติ ไปแลวจะ
เห็นวาคนละแบบเลย ที่นี่ปาลอมรอบเมือง แตที่นั่นมันเมืองลอมรอบ (วิษณุ   
จิรังคสกุลเดช, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552)  

ดังนั้น อาจกลาวไดวา  หากเปนในพื้นที่ตลิ่งชัน ตลาดน้ําคลองลัดมะยมก็นาจะเปน
ทางเลือกที่แตกตางและนาสนใจที่สามารถดึงดูดความสนใจนักทองเที่ยวผูมาเยือนไดพอสมควร 
ดวยจุดเดนในเรื่องบรรยากาศธรรมชาติที่แตกตางจากตลาดน้ําในละแวกเดียวกันซึ่งยังมีความเปน
เมืองอยู เชน ตลาดน้ําตลิ่งชัน สอดคลองกับที่นายชวน ชูจันทร ไดใหสัมภาษณเชนกันวา  

ตลาดน้ําตลิ่งชัน พูดงาย ๆ วาเปนตลาดในเมือง อยูในชุมชนเมืองมากกวาเรา  
ของเรานี่มันเหมือนชานเมือง บานนอก ชนบท...วัตถุดิบ ส่ิงแวดลอมจะตางกัน 
ไมคอยเหมือนกับในเมือง และคนก็เอาของไปขาย สวนที่นั่น คนเขาเยอะ ลูกคา
เขาเยอะ ยอดขายเขาสูงกวาเรามาก แตเขาก็เปดมาเปน 20 ปแลว (ชวน ชูจันทร, 
สัมภาษณ, 19 มิถุนายน 2551) 

นอกจากนี้ ในสวนของการใชส่ือกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงไปยังนักทองเที่ยว พบวา 
นักทองเที่ยวสวนใหญยังไมทราบวาที่ตลาดน้ํามีกิจกรรมอะไรใหทําบาง  แมบางคนจะพอทราบ
บางวามีกิจกรรม เชน พายเรือ นั่งเกวียน แตก็ไมคอยไดเขารวมหรือลองทํากิจกรรมนั้น ๆ เทาไรนัก 
มักจะมารับประทานอาหารและจับจายซื้อของเปนหลัก อยางไรก็ตาม  ยังคงมีนักทองเที่ยวบาง
ทานที่ทราบวามีกิจกรรมและเขารวมกิจกรรมที่ตลาดน้ําคลองลัดมะยมจัดไวดวย  ตัวอยางเชน 
คุณชลจิรา อุมออง ใหสัมภาษณวาไดลองทํากิจกรรมหลายอยางที่ตลาดน้ําจัดไว เชน รับประทาน
อาหาร ซื้อผักผลไม ลงเรือพาย ระบายสีปูนปลาสเตอร รวมถึงนวดแผนไทย ฯลฯ   

มาทานขาว แลวก็มาซื้ออาหาร มาซื้ออะไรที่แปลก ๆ อยางเชน หมี่กรอบ แลวก็
พวกผัก ผลไม...เคยลงเรือ  ไปบอบัว ไปที่สระบัว...ก็ไปดู สวนใหญเราจะไมคอย
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ไดนั่งเรือ...พอมาเราก็ไปนั่งดูธรรมชาติ...สมัยโบราณก็นั่งเรือ บางทีเขาก็สงพาย
ให...เคยเขาไปในสวน...ไประบายสีบาง แลวก็ไปดูกิจกรรม ระบายสีปูนปลาสเตอร  
บางทีก็ไปนวดแผนไทย (ชลจิรา  อุมออง, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) 

นอกจากนี้ มีนักทองเที่ยวผูใหขอมูลอีกสองทานที่มีโอกาสมาทํากิจกรรมอื่น ๆ ที่
ตลาดน้ํา เนื่องจากบุตรหลานของตนสนใจ จึงพาบุตรหลานมารวมทํากิจกรรม ไดแก คุณกนกพร  
จันทรเจริญ ที่ต้ังใจพาลูกชายมาระบายสีปูนปลาสเตอรโดยเฉพาะ เพราะลูกชายชอบ ดังที่คุณ
กนกพรใหสัมภาษณวา “จุดประสงคจริง ๆ ที่มาวันนี้คือ นองเอิรธเขาอยากมาระบายสี” (กนกพร  
จันทรเจริญ, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) 

รวมถึงคุณปยาภรณ สันตเกษม ซึ่งกลาววาลําพังตนเองเคยอยูบานสวน ก็เคยเห็น
บรรยากาศเหลานี้อยูพอสมควร แตลูก ๆ ยังไมเคยเห็น จึงอยากลองพาลูกและครอบครัวมา ดังที่
คุณปยาภรณไดใหสัมภาษณวา  “ถาคนไมเคยเห็นก็คงจะแปลกใจ แตเราเคยอยูบานสวนเราก็เลย
บอกลูกไดวาแบบนี้ ๆ นะ...พาเด็ก ๆ เขามาศึกษาวาตลาดน้ําเปนอยางนี้นะ บานเราเดี๋ยวนี้มันเปน
อาคารพาณิชย ไมมีบรรยากาศแบบนี้...ก็เลยพาเด็ก ๆ เขามาดู” (ปยาภรณ  สันตเกษม, 
สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) ซึ่งคุณปยาภรณก็กลาววา ลูก ๆ ใหความสนใจมาก โดยเฉพาะ
เด็ก ๆ จะรบเราใหพาไปนั่งเรือพาย 

“เห็นเขาบอกตลาดคลองลัดมะยม  มันนาจะมีเรือ คืออยากใหลูกลองนั่งเรือ แตยัง
ไมไดนั่งเลย...ก็วาจะมาอีก เด็ก ๆ เขารบเรา สวนเรานี่ รูแลววาเปนอยางไร ก็โอเคแลว แตเด็ก ๆ 
เคายังอยากจะมา...เพราะยังไมไดนั่ง” (ปยาภรณ  สันตเกษม, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) 

แสดงใหเห็นวา ผูที่ไดเขารวมกิจกรรมที่ตลาดจัดขึ้น มักเปนผูที่ชื่นชอบและสนใจ
กิจกรรมนั้น ๆ เปนการสวนตัวหรือเปนกลุมครอบครัวซึ่งพาบุตรหลานมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
และทํางานศิลปะในสวนเจียมตนอันถือเปนแหลงเรียนรูของชุมชนดวย แตสําหรับผูที่ไมไดสนใจ
กิจกรรมนั้น ๆ ก็จะตัดสินใจไมเขารวม ดังจะเห็นไดจาก นักทองเที่ยวทานหนึ่ง คือ นายศฤงคาร 
สิทธิชัย ที่มาเยือนตลาดน้ําคลองลัดมะยมกับเพื่อนเปนครั้งที่สอง ซึ่งกลาววา ทราบวามีกิจกรรม
อ่ืน ๆ เชนกัน  เชน มีกิจกรรมใหลงเรือพาย แตตนเองไมสนใจนัก เพราะคิดวาคลองในกรุงเทพฯ 
คับแคบ ไมนาลงไปลองเรือ นอกจากนี้ ในสวนที่มีสวนและพิพิธภัณฑเรือจําลองใหคนเขาไปศึกษา  
นายศฤงคารก็เห็นวา ไมนาสนใจเทาที่ควรเชนกัน ซึ่งอาจเปนเพราะตนไมใชคนในเมืองและเคย
สัมผัสบรรยากาศเชนนี้มากอนอยูแลว  ดังที่นายศฤงคารใหสัมภาษณวา “พิพิธภัณฑของที่นี่...เคย
เดินเขาไปแลว แตไมนาสนใจ มีสวนขางในดวย เขาไปดู ก็ไมนาสนใจ ดูธรรมดา... คือผมเปนคน
บานนอกนะ ไมใชคนในเมือง คนบานนอกจะรูสึกพื้น ๆ ..ที่ไหนก็มีแบบนี้” (ศฤงคาร  สิทธิชัย, 
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สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) ดังนั้น สวนใหญหากผานมาแถบนี้ นายศฤงคารจึงแวะมา
รับประทานอาหารมากกวา และไมไดซื้อผลิตผลอะไรกลับไป เพราะบานอยูใกลตลาดที่ขาย
ผลิตผลจําพวกผลไมในราคาถูกอยูแลว จึงไมตองการแบกไป 

ดังนั้น อาจกลาวไดวา ประสิทธิผลของการสื่อสารไปยังนักทองเที่ยวผานสื่อสถานที่
และสื่อกิจกรรม จึงขึ้นอยูกับความสนใจของผูรับสารดวย นอกจากนี้ ยังพบวา นักทองเที่ยวสวน
ใหญยังไมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และกิจกรรมมากนัก  ซึ่งสวนหนึ่งอาจเปนเพราะเมื่อ
นักทองเที่ยวเดินทางมาถึง มักประสบปญหาพอสมควรในการหารายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่หรือ
จุดตาง ๆ ที่ตลาดจัดกิจกรรมไว ดังที่นักทองเที่ยวจํานวนหนึ่งกลาววา ไมคอยมีการประชาสัมพันธ
บอกจุดที่มีกิจกรรมหรือปายชี้บอกจุดสถานที่ตาง ๆ เชน หองน้ํา สวน ฯลฯ ทําใหผูมาเยือนหนา
ใหมไมคอยทราบวาอะไรอยูที่ไหนบาง  ตัวอยางเชน  คุณชลจิรา  อุมออง ซึ่งกลาววาหองน้ําที่นี่มี
นอย และในระยะแรก ๆ ที่มาก็ไมคอยทราบวามีหองน้ําตรงจุดใดบาง  

หองน้ํานี่สําคัญ...บอกตามตรง ตอนแรกไมรูเลย  พี่เห็นตรงนั้นที่เดียว (บริเวณหนา
สวนเจียมตน) แตเพิ่งรูเหมือนกัน เมื่อเร็ว ๆ นี้เอง วามีตรงนี้ (บริเวณขางรานอาหาร
นายชวน) ดวย บางทีคนก็หาไมเจอ มันไปแอบซอนอยู ปายก็ไมมี สวนใหญคนมาก็
จะถามกันวาหองน้ําอยูไหน  (ชลจิรา  อุมออง, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) 

“หองน้ําอยูไหน ผมก็ยังไมเห็นเลย” (ธนทัต  แพรเถา, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) 
“สัญลักษณที่จะบอกวาไปไหน ๆ เขาไมมี...บางทีเราไมเคยมา เราก็ไมรูเหมือนกัน ก็

เดินตามเขาไปดู...ปายชี้จุดเขาไมชัดเจน เชน ตรงนี้คือรานอาหาร ตรงนี้ริมคลอง เขาไมมีบอก  
สําหรับลูกคาใหมนะ” (ปยาภรณ  สันตเกษม, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552)  

“ที่จอดรถ...มันเปนลานแตมันไมมีเสนหรืออะไรที่จะทําใหเรารูวา จอดตรงไหน คือ
เราก็ไมรูวาจอดถูกไหม วนอยูต้ังนาน แตไมรูวาเขาทําไวอยางนั้น มันเปนเรื่องปกติหรือเปลา” 
(กนกพร  จันทรเจริญ, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) 

นอกจากนี้ นักทองเที่ยวสวนใหญยังไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา ส่ิงที่ชุมชน
นาจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติม ไดแก เร่ืองการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานตาง ๆ  เชน 
จํานวนหองน้ํา ที่ทิ้งขยะและรานคาที่เพียงพอกับผูมาเยือน ลานจอดรถที่สามารถรองรับผูมาเยือน
ไดเพียงพอพรอมคนคอยอํานวยความสะดวกเรื่องการจราจร  ดังที่นักทองเที่ยวใหสัมภาษณดังนี้  

“ผมอยากใหมีที่ทิ้งขยะเปนจุด ๆ  ตอนนี้ผมบางทีหันไป ผมไมรูจะทิ้งตรงไหน” (วิทู 
ณ ระนอง, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552)  

 



 

 

163

“ที่จอดรถนอย...ที่ผมเห็นนะครับ” (เจนวิทย  จิวะกุลชัยนันท, สัมภาษณ, 12 กันยายน 
2552)  

“ก็อยากไดความเปลี่ยนแปลงบางอยางที่มันเปนความสะดวก อยางเชน  มองไปเนี่ย
หองน้ําอยูไหน...ที่จอดรถเริ่มแนนแลวขณะนี้  ขนาดวันนี้ สักบายสองโมง เร่ิมหาที่จอดไมไดแลว
นะครับ” (ศฤงคาร  สิทธิชัย, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) 

“ตลาดมันเล็ก  ถามาชวงเชา ๆ  จะแออัด คนจะเยอะมาก บางทีเรามาแลวเราอยาก
กลับเลย...รานมีนอย ถาเทียบกับที่จอดรถนะ” (วิษณุ  จิรังคสกุลเดช, สัมภาษณ, 12 กันยายน 
2552) 

การจัดระบบเกี่ยวกับการจอดรถยังไมคอยดี การอํานวยความสะดวก ยังดู
สะเปะสะปะ มันนาจะตองเผื่อไวนะ ในเมื่อเราเปดตรงนี้เพื่อจะใหคนมา เราก็ตอง
เผื่อกับการที่จะจอดรถ เพื่อจะไดไมไปติดขัดกับคนอื่น  เลี้ยวเขาเลี้ยวออกนี่จอด
ยากมาก..สถานที่เขาโอเค แตที่จอดรถเรายังไมเพียงพอ  (ชลจิรา  อุมออง, 
สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) 
ที่จอดรถ.. สัดสวนระหวางคนมาเที่ยวกับคนที่ดูแลโบกรถยังนอย แลวเขาก็จอด
กันสะเปะสะปะ คิดวาเดี๋ยวก็อาจมีทะเลาะกัน เพราะจอดขวางกัน  บางคนเห็น
เขาจอดอยางนี้  แลวก็จอดตอ ๆ กัน  ก็มองวาแลวเขาจะออกอยางไร  แตมันก็
จอดกันไปอยางนั้นกันหมด  (ปยาภรณ  สันตเกษม, สัมภาษณ, 12 กันยายน 
2552) 

“ที่นั่งยังไมคอยพอ” (อัญชุลี  ทูลธรรม, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) 
ทั้งนี้ มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่เห็นวาตลาดน้ําควรพัฒนาในดานอื่น เชน นายสมชาย  

แซต้ัง ซึ่งมองวา จุดเดนของตลาดน้ําแหงนี้ ไมใชส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ แตเปนอาหารการ
กิน ดังนั้นจึงควรสงเสริมดานการเพิ่มทางเลือกและความหลากหลายของอาหารมากกวา  

คิดวา ถาจะใหมีการปรับปรุงหรือแกไขตรงนี้ เนนไปตรงอาหารดีกวา...ใหมี
ตัวเลือกเยอะกวานี้  คนที่มา.. สังเกตสิ..หิ้วขนมทุกคนเลย ..คนเดินไปเดินมา... 
ซื้อของกินทุกคนเลย...แสดงวาที่มานี่เพราะของกิน  อยางนั้นเราสงเสริมตรงนี้ไม
ดีกวาเหรออยากจะใหมองวา เอาอะไรเปนหลักที่จะดึงดูดคนใหมา  (สมชาย แซต้ัง, 
สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) 

แมวาในเรื่องของการสื่อสารระหวางชุมชนกับผูมาเยือน และการอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ ของตลาดน้ําคลองลัดมะยมจะยังมีสวนที่ตองปรับปรุงอยูพอสมควร แตโดยสรุปในภาพรวม 
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ถือไดวาตลาดน้ําคลองลัดมะยมนั้นไดรับการยอมรับจากนักทองเที่ยวผูใหขอมูลในแงของการเปน
แหลงทองเที่ยวที่เหมาะกับการเปนสถานที่พักผอนสําหรับคนเมือง มีบรรยากาศที่มีความเปน
ธรรมชาติดี และไมตองการใหเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ทันสมัยมากจนเกินไป  

ตัวอยางเชน  นายวิทู  ณ ระนอง กลาววา “ผมวา ตลาดเขาดีอยูแลว ผมไมอยากไป
เปลี่ยนแปลงอะไรเขา  ของเขาดีอยูแลว เดี๋ยวเขาคงเปลี่ยนแปลงเอง ถาเขาเห็นอะไรที่มันควร
เปลี่ยน” (วิทู  ณ ระนอง, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) 

หรือคุณชลจิราที่กลาววา ตองการใหตลาดรักษาสภาพความเปนชุมชนไว พรอมทั้ง
เพิ่มเติมในสวนของที่นํามาขาย โดยเนนใหเปนของโบราณใหมากขึ้น  

อยากไปที่ที่เขายังไมพัฒนามาก  ไมไปเปลี่ยนแปลงอะไร  อยากใหมันเหมือนเดิม  
ไมตองไปเปลี่ยนแปลงอะไร คืออยาทําใหมันเจริญไปมากกวานี้  ถาสรางตึกสราง
อะไร มันก็ดูไมคอยจะเขากับตลาด...อยากจะใหพวกของขายเนนแบบเกา ๆ ให
มากกวานี้  ตอนนี้ยังมีแบบกึ่งใหม  มันยังไมเหมือนเขาหาธรรมชาติเสียทีเดียว  
ถาเปนไปได ตองใช package พวกใบตองหอใหเยอะ ๆ  จะไดเหมือนตลาดน้ํา 
(ชลจิรา  อุมออง, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552)  

อยางไรก็ตาม ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่ง จะสังเกตเห็นไดวา ชุมชนมีความพยายาม
ในการปรับปรุงการอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหทันทวงทีอยูเสมอ  นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ 
พบวานักทองเที่ยวหลายคนที่มามากกวาหนึ่งครั้ง ตางก็เห็นพัฒนาการและความเติบโตของตลาด
อยางตอเนื่องเชนกัน  ซึ่งสิ่งเหลานี้ นาจะเปนสวนสําคัญของการสื่อสารของชุมชนไปยังผูมาเยือน
วา ชุมชนมีความเอาใจใสและพัฒนาปรับปรุงบริการของตนเองอยูเสมอ 

“เห็นพัฒนาการ...ตรงที่จอดรถครับ คราวกอนที่ติดหลม เขาทําดีข้ึนแลว คงจะไมติด
แลว แลวเขาก็ขยายมาอีก เพิ่มข้ึนมาอีกล็อกหนึ่ง” (ศฤงคาร  สิทธิชัย, สัมภาษณ, 12 กันยายน 
2552) 

“เห็นความเปลี่ยนแปลงคะ...ตอนที่พี่มาแรก ๆ คนยังไมเยอะเลย แลวก็ยังไมมีการ
สรางอะไรมาก เพิงหรือรานคาก็ยังไมคอยเยอะ พี่มาตั้งแตรานคามีนิดหนึ่ง โซนนี้ยังไมคอยมีคน
รูจัก ในสวนก็ยังไมคอยคึกคัก คนไมคอยรู ก็ไมเดินเขาไป แตเดี๋ยวนี้...ไมมีที่จอดรถแลว” (ชลจิรา  
อุมออง, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) 

“เติบโตครับ นับวันคนมาเพิ่มข้ึน คนเริ่มรูจักมากขึ้น...มันใกลกรุงเทพฯ...ใกลที่สุดและ
เปนธรรมชาติที่สุด ดอนหวายนี่ขับรถเปนชั่วโมง” (วิษณุ  จิรังคสกุลเดช, สัมภาษณ, 12 กันยายน 
2552) 
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ในแงของการดําเนินการปรับปรุงในเรื่องตาง ๆ นายชวน ชูจันทร  ผูนําชุมชนไดให
สัมภาษณเชนกันวา บางสวนก็ไดรับการสนับสนุนจากผูอยูอาศัยบริเวณหมูบานจัดสรรใกล ๆ 
รวมถึงผูมาเยือนที่ประทับใจกับตลาดน้ําคลองลัดมะยมและตองการใหตลาดของชุมชนแบบนี้
ดํารงอยูตอไปนั่นเอง ตัวอยางเชน ผูมาเยือนบางคนที่มาเยือนและประทับใจกับตลาดน้ําคลองลัด
มะยม ก็หาทางชวยเหลือเร่ืองการของบจากหนวยงานตาง ๆ โดยการเขาเว็บไซต  ดาวนโหลด
แบบฟอรมของหนวยงานนั้น ๆ มา เพื่อกรอกแลวนําไปสงให  เพราะเห็นวาชุมชนยังขาด
งบประมาณอยู  อีกทั้งในสวนของการปรับปรุงขยายพื้นที่เพื่อรองรับผูมาเยือนที่มีจํานวนมากขึ้น ก็
มีผูมาเยือนสวนหนึ่งที่เปนเจาของพื้นที่ใกลเคียงกันมาสนับสนุน โดยยินดีใหใชพื้นที่เปนสวนหนึ่ง
ของตลาดทําใหสามารถขยายพื้นที่ออกไปไดอีก หรือหองสมุดที่อยูในสวนเจียมตน ก็ไดรับการ
สนับสนุนหนังสือสวนหนึ่งจากผูมาเยือนหลายกลุม  ทั้งที่เปนกลุมนักศึกษาและผูที่อยูอาศัยใน
หมูบานจัดสรรใกลเคียง   

หนังสือของเราเองสวนหนึ่งแลวก็เขาบริจาคใหสวนหนึ่ง...คนมาบริจาคเยอะ คือ
ชาวบานแถวบานจัดสรรบาง  คนชั้นกลางบาง ที่เขาเรียนหนังสือ  เขาอานหนงัสอื
เยอะอยูแลว พวกนี้ซื้อหนังสือมามากมาย แตเขายังไมมีสวนที่จะมีสวนรวมได
อยางไร เขาก็เลยเอาหนังสือมาให เขาคิดวาเขาก็มีสวนรวมกับเราแลว อันนี้ก็เปน
การเปดชองใหเขา...คุณทําอยางนี้ สังคมไดประโยชนนะ เขาก็เอาหนังสือมาให 
(ชวน  ชูจันทร, สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2551) 

ตัวอยางขางตน แสดงใหเห็นวา ชุมชนสามารถสื่อสารเพื่อสรางความตระหนักในการ
อนุรักษธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวสวนแกผูมาเยือนไดในระดับหนึ่ง แมจะไมใชในวงกวางมากนัก 
แตก็เปนผลใหมีผูมาเยือนบางสวนที่เห็นดวยกับแนวคิดการสรางตลาดของชุมชนและตองการเขา
มามีสวนรวมสนับสนุนการดําเนินงานตลาดน้ําของชุมชนตอไปดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง    

 
ประสิทธิผลของการสื่อสารขององคกรภายนอกชมุชน 

 
จากบทที่ 5  ผูวิจัยไดกลาวถึงรูปแบบและบทบาทของการสื่อสารขององคกรภายนอก

ชุมชน โดยไดกลาวถึงองคกรภายนอกหลัก ๆ ที่มีบทบาทในการสื่อสารเพื่อพัฒนาชุมชน 3 องคกร 
ในบทนี้ จึงจะขอกลาวถึงประสิทธิผลของการสื่อสารขององคกรเหลานั้น ไดแก  

1. ประสิทธิผลของการสื่อสารของกองการทองเที่ยว สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการ
ทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร   
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2. ประสิทธิผลของการสื่อสารของบางกอกฟอรั่ม (Bangkok Forum) 
3. ประสิทธิผลของการสื่อสารของสื่อมวลชน    
อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวา องคกรภายนอกหลัก ๆ ที่เขามาสนับสนุนการ

พัฒนาชุมชนคลองลัดมะยมดังกลาวขางตนนั้น ยังไมไดมีการประเมินผลโครงการอยางเปน
ทางการ ไดแก การประเมินผลการสื่อสารของโครงการจากผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการทั้งหมด 
อาจเปนการใชแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ เชน กองการทองเที่ยวฯ กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ดําเนินโครงการตอเนื่องเปน 3 ระยะ และโครงการยังไมส้ินสุด หนวยงานจึงมีเพียงการประเมินผล
โดยการสังเกตการณในภาพรวมและการพูดคุยกับแกนนําชุมชนเทานั้น  สวนบางกอกฟอรั่มกไ็มได
มีการประเมินผลอยางเปนทางการเชนกัน แตการดําเนินงานโครงการเมื่อส้ินสุดโครงการแลว ก็
พบวา เกิดผลเปนรูปธรรมตามที่ ต้ังวัตถุประสงคไว  ผูวิจัยจึงใชวิธีการเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของการสื่อสารขององคกรภายนอกชุมชนโดยการสัมภาษณเจาหนาที่จากองคกร
เหลานั้น รวมถึงแกนนําชุมชนและนักทองเที่ยว พรอมทั้งใชการสังเกตการณของผูวิจัยเองดวย  
โดยในภาพรวมพบวา องคกรตาง ๆ และชุมชนมีการประสานงานกันอยูตลอด การดําเนินโครงการ
ตาง ๆ คอนขางราบรื่นเปนไปดวยดี ทั้งนี้ สวนหนึ่งอาจเปนเพราะชุมชนคอนขางเปดรับหนวยงาน
ตาง ๆ ภายนอกที่จะเขามาดําเนินโครงการซึ่งมีนโยบายการพัฒนาที่สอดคลองกับชุมชนอยูแลว  
จึงทําใหมีหนวยงานภายนอกที่สนใจติดตอเขามาเพื่อจะสนับสนุนในดานตาง ๆ อยูอยางตอเนื่อง   

ในสวนของประสิทธิผลการสื่อสารของสื่อมวลชน  ผูวิจัยใชการวิเคราะหจากขอมูล
การสัมภาษณนักทองเที่ยวซึ่งเปนผูรับสาร  โดยในเบื้องตนพบวา ขอมูลจากสื่อมวลชนตาง ๆ นั้น 
คอนขางมีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาเยือนตลาดน้ําคลองลัดมะยมดวย 
  
1. ประสิทธิผลของการสื่อสารของกองการทองเที่ยว สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการ
ทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร   
 

ดังที่กลาวมาแลววา กองการทองเที่ยว สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร ไดดําเนินโครงการชุมชนทองเที่ยวยั่งยืน และมีโครงการยอยคือ โครงการชุมชน
ทองเที่ยวยั่งยืนยานตลาดน้ําตลิ่งชันและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง เขตตลิ่งชัน หรือ โครงการชุมชนทองเที่ยว
ยั่งยืน ตลิ่งชันฯ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตลาดน้ํา 3 แหง คือ ตลาดน้ําตลิ่งชัน  ตลาดน้ําคลองลัดมะยม 
และตลาดน้ําวัดสะพาน  

โครงการแบงเปน 3 ระยะ สําหรับโครงการในระยะแรกที่ส้ินสุดไปเมื่อเดือนมกราคม 
2551 นั้น มีวัตถุประสงคในการดําเนินโครงการหลัก ๆ เพื่อศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของกับการ
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ทองเที่ยวในพื้นที่เปาหมาย รวบรวมขอมูลพื้นฐานในการจัดการการทองเที่ยว เพื่อนํามาวิเคราะห
และหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ใหเปนแหลงทองเที่ยวและแหลงเรียนรูที่ยั่งยืน  สงเสริมและ
ฟนฟูวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนจัดทําแนวทางการดําเนินงานและ
แผนปฏิบัติการพัฒนายานตลาดน้ําตลิ่งชันและพื้นที่เกี่ยวเนื่องสูการเปนชุมชนทองเที่ยวแบบ
ยั่งยืน  

ในชวงระยะแรกของโครงการยังไมไดมีส่ือกิจกรรมมากนัก แตก็ไดมีการกําหนดใน
ขอตกลงระหวางหนวยงานกับคณะวิจัยไวเปนหลักการวา จะตองมีการจัดสื่อกิจกรรมศึกษา
พัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืนเพื่อใหคนในพื้นที่มีสวนรวม ซึ่งก็ไดดําเนินการไปแลว ไดแก 

1) การจัดสัมมนาศึกษาดูงานแนวทางการจัดการทองเที่ยวที่ตลาดน้ําทาคาและ
ตลาดน้ําอัมพวา พรอมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูดานการจัดการการทองเที่ยวในชุมชน 
ไดแก การจัดเวทีชาวบาน เพื่อใหชาวชุมชนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวาไดพบอะไรจากการดูงาน 
และมีส่ิงใดนํามาประยุกตใชในชุมชนของตนไดบาง   

2) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในการทองเที่ยว ไดแก การวางผังและปรับภูมิทัศน
ของตลาด   

3) จัดทําเสนทางทองเที่ยวในรูปแบบตาง ๆ  ไมตํ่ากวา 4 เสนทาง  
4) จัดกิจกรรมแนะนําโครงการเมื่อส้ินสุดโครงการในระยะที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 

มกราคม 2551 
5) จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ จาํนวนไมตํ่ากวา 5,000 ฉบับ       
จากการดําเนินงานของกองการทองเที่ยวฯ กรุงเทพมหานคร ในชวงเวลาที่ผานมา 

เจาหนาที่ไดใหสัมภาษณถึงความสัมพันธของหนวยงานกับชุมชนวา คอนขางอยูในเกณฑดี  
เนื่องจากชาวชุมชนที่นี่ก็เปนชาวบานชาวสวน ยังมีวิถีชนบทอยู ผูคนมีอัธยาศัยไมตรี และใหการ
ตอนรับดวยดี  รวมทั้งคอนขางยอมรับในสิ่งที่หนวยงานเขามาดําเนินการ ทั้งนี้ สวนหนึ่งอาจเปน
เพราะคนในชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพชาวสวนเปนหลัก  ไมใชแมคาอาชีพ ยังขาดทักษะและ
ความรูในการจัดการการทองเที่ยวอยู จึงคอนขางเปดรับเมื่อมีหนวยงานภายนอกมาใหคําปรึกษา
วาควรจะดําเนินการอยางไรตามลําดับ        

ในสวนของการดําเนินการ กองการทองเที่ยวฯ มักใชการสื่อสารผานสื่อบุคคลเพื่อ
ปรึกษาหารือแนวทางการดําเนินโครงการตาง ๆ  เชน การพูดคุยกับแกนนําชุมชน ซึ่งเปรียบเสมือน
เปนผูนําทางความคิด (Opinion Leader) ที่จะสามารถถายทอดสารและประสานงานกับคน
ภายในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป ดังที่นายระพีพัฒน  เกษโกศล กลาววา “คุยกับคุณชวน
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กับแกนนําบาง คนอื่น ๆ บาง...เพราะรูปแบบของคุณชวน เขาคุยแบบเปนพี่เปนนอง ไมเปนทางการ  
เสร็จงานก็นั่งคุยกัน มันเปนการซึมซับไปเร่ือย ๆ ไมไดเปนเวทีกิจลักษณะอะไร” (ระพีพัฒน  เกษโกศล, 
สัมภาษณ, 6 สิงหาคม 2551) โดยหลังจากเจาหนาที่พูดคุยกับแกนนําชุมชนแลว  แกนนําชุมชนก็
จะไปดําเนินการพูดคุยกับชาวชุมชนเองตอไป  ดังที่นายระพีพัฒน กลาววา “คุยเปน 2 ช็อต คือคุย
กับคุณชวน แลวคุณชวนเขาก็จะไปคุยกับชาวบาน จัดประชุมชาวบานเอง” (ระพีพัฒน  เกษโกศล, 
สัมภาษณ, 6 สิงหาคม 2551) 

ทั้งนี้ เจาหนาที่กองการทองเที่ยวฯ กรุงเทพมหานคร กลาวเสริมวา ไมพบวามีชาว
ชุมชนที่ไมเห็นดวยหรือขัดแยงกับส่ิงที่หนวยงานเขามาดําเนินการหรือการตัดสินใจของผูนําชุมชน
แตอยางใด  เนื่องจากชาวชุมชนสวนใหญ รวมถึง แกนนําชุมชนและสมาชิกคณะกรรมการตลาด
น้ําคลองลัดมะยม ตางยินดีรับฟงและยอมรับในการตัดสินใจของนายชวน ชูจันทรอยูมาก เพราะ
เชื่อถือในภาวะผูนําและคุณธรรมของนายชวนอยูแลว  

สําหรับส่ือกิจกรรมหลัก ๆ ที่หนวยงานจัดขึ้น มักเปนรูปแบบการสื่อสารที่มุงให
ความรูแกชาวชุมชนเกี่ยวกับการจัดการชุมชนทองเที่ยว ไดแก การจัดสัมมนาศึกษาดูงานโดยพา
ชาวชุมชนไปดูงานที่ตลาดชุมชนอื่น ๆ ซึ่งผูนําชุมชนตลาดน้ําคลองลัดมะยมกลาววา ไดรับ
ประโยชนจากการศึกษาดูงานนั้น ๆ อยางมาก กลาวคือ ไดไปดูวาชุมชนนั้น ๆ มีอะไรอยูในทองถิ่น
บาง  ขายอะไรในทองถิ่น  มีจุดแข็งและจุดออนอะไร ตลาดเหลานั้นเกิดขึ้นไดเพราะอะไร  อนาคต
จะเปนอยางไร  ประสบปญหาหรือไม อยางไร  และหากตลาดนั้น ๆ ยังคงดําเนินการเชนนี้อยู ใน
อนาคตจะเปนอยางไร  เมื่อไดคําตอบใหกับคําถามเหลานี้แลว  ก็ตองดูแบบอยาง แลวกลับมาตั้ง
โจทยกับชุมชนของตนเองวาจะสามารถนําแนวคิดที่ไดนั้นมาปรับประยุกตใชไดอยางไรบาง  ไมใช
การทําเหมือนตนแบบทุกอยาง เพราะบริบทชุมชนแตละแหงยอมแตกตางกัน  ดังที่นายชวนกลาว
วา “เราตองมาดูของเรา...ไมใชไปดูเพื่อเอาอยาง แตดูเพื่อใหเกิดความคิด” (ชวน  ชูจนัทร, สัมภาษณ, 
14 มิถุนายน 2551)  

นายชวนไดกลาวเสริมถึงตัวอยางวา เคยมีผูมาเยือนมาแนะนําใหชุมชนทําโฮมสเตย
เชนกัน  แตตนก็เพียงแตรับฟงไว เพราะการจะดําเนินการอะไรตอไปตองพิจารณาถึงศักยภาพของ
ชุมชนดวย 

มีคนมาแนะนําวา ทําโฮมสเตยเลยสิ สรางไปเลย 10-20 หลัง มีคนมาพักเต็ม
แนนอน...มันก็มีอีกหลายอยางที่ตองคิด...ถาคนมาพัก 10-20 หลังเนี่ย ตอไปมัน
จะเปนโรงแรมหรือชุมชนกันแนละ...แลวธรรมชาติมันจะเหลือไหม...บางคนวาดี
บางคนวา มีคนมาแนะนําอยางนี้...อยากดัง 3 ป รวยแลว ทําไปเถอะ...เราจะเอา
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อยางไร...บานเราก็อยูกันอยางนี้ ปรับปรุงอะไรใหมันนารัก ใหมันดี ใหมัน
เหมาะสมขึ้นดีกวา ถึงเวลาก็นอน 2 ทุม ไปทําโรงแรม 10 หองนะ คุณจะหาใครไป
ทํา คุณตองจัดการอะไรอีกเทาไร คนมาพัก 100 คนคุณจะตองดูแลเขาอยางไร 
ถาทําไป ตรงนี้ก็ตาย ไมมีชุมชนแลว กลายเปนโรงแรมไปหมด (ชวน  ชูจันทร, 
สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2551) 

จากประเด็นขางตน เปนสิ่งที่ชาวชุมชนตองพูดคุยกันอยูอยางตอเนื่อง ทั้งในวง
สนทนาหรือในการประชุม แกนนําตองใหเหตุผลที่สมควรในการที่จะดําเนินการทําหรือไมทําสิ่งใด 
ซึ่งถาเปนเหตุเปนผล ชาวบานก็ยอมรับกันได  

นอกจากนี้ ในการไปศึกษาดูงาน หากจํากัดจํานวนคนชุมชนก็มักจะตองสงผูนํา
ชุมชนหรือแกนนําชุมชนคนอื่น ๆ ไปเปนตัวแทน ซึ่งการศึกษาดูงานในที่ตาง ๆ มีสวนสําคัญที่ทําให
แกนนําชุมชนไดเรียนรูเกี่ยวกับกลยุทธการสื่อสารของชุมชนนั้น ๆ ดวย ซึ่งก็พบวา ชุมชนหลายแหง
ใชรูปแบบการสื่อสารของชุมชนที่คลายคลึงกัน ดังที่นายชวนกลาววา 

ก็มี คลาย ๆ กัน  อยางเชน  มีการปรึกษาหารือกัน คนภายนอกรูจักเขาโดยมี
หนวยงานรัฐไปเผยแพรให เขาไปทําเอกสารเผยแพร ทําเอกสารแจก วิธีการ
เผยแพรขอมูลกับบุคคลภายนอกคือทําเอกสารงาย ๆ แจก โดยไมตองแพงมาก 
ใหขอมูลเขาวาเราทําอะไรที่นี่  ทําอะไรเพื่ออะไร อยางไร เรามีอะไรที่นาดู นาชม 
(ชวน  ชูจันทร, สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2551) 

ภายหลังจากการศึกษาดูงาน เมื่อกลับมาที่ชุมชนแลว แกนนําชุมชนจึงตองกลับมา
คิดตอยอดตอไป ตัวอยางเชน เมื่อจัดกิจกรรมลงเรือ ควรจะพานักทองเที่ยวไปดูอะไรบาง อาจเปน
วิถีชีวิตริมคลอง ลักษณะบานเรือนแบบเกาและใหม ตนไม ตลอดจนการดูแลความสะอาดคลอง
ของคนที่อยูริมคลอง 

นอกจากนี้ ประสิทธิผลจากการสื่อสารของกองการทองเที่ยวฯ ยังอาจพิจารณาได
จากผลที่ไดจากการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมแนะนําโครงการที่ตลาดน้ําคลองลัดมะยม เมื่อ
วันที่ 20 มกราคม 2551 ซึ่งมีการแถลงขาวและพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานที่ (Press Tour) เปน
ผลใหมีส่ือมวลชนรูจักและใหความสนใจตลาดน้ําแหงนี้มากขึ้น รวมถึงเขามาติดตอทํารายการที่
ชุมชนอยางตอเนื่องดวย การจัดกิจกรรมของหนวยงานจึงเสมือนเปนตัวกลาง เชื่อมใหสาธารณชน
ทั่วไปสามารถเขาถึงและรับรูเกี่ยวกับตลาดน้ําคลองลัดมะยมในแงมุมตาง ๆ ไดมากขึ้น ดังที่นาย
ระพีพัฒน เกษโกศล เจาหนาที่กองการทองเที่ยวฯ กลาววา  
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เราจัด Press tour ไป หลังจากนั้นสื่อก็ตามกันมา พอขาวนี้ออกไป คนที่รับรูจาก
การ on air ก็มาตอเร่ือย ๆ ทุกวันนี้ไมหยุดเลย ...ก็เหมือนสามชุกที่มันเปนไปโดย
ธรรมชาติ บอกตอ ๆ รับรูกันไปเร่ือย ๆ แตหาแงมุมตาง ๆ กัน...บางคนทําเรื่อง
ตลาด บางคนทําเรื่องวิถีชีวิต บางคนทําเรื่องคนดีคนเกง (ระพีพัฒน เกษโกศล, 
สัมภาษณ, 6 สิงหาคม 2551) 

เมื่อตลาดน้ําคลองลัดมะยมและผูนําชุมชนเปนที่รูจักผานสื่อมากขึ้นแลว ส่ือมวลชน
ตาง ๆ ก็เร่ิมเขามาติดตอที่ชุมชนเอง โดยไมตองผานหนวยงานกองการทองเที่ยวฯ กรุงเทพมหานคร
อีก สวนสื่อมวลชนบางสวนที่ยังไมรูจักตลาดทางหนวยงานก็คอยแนะนําไปเรื่อย ๆ  

อาจกลาวไดวา แมการดําเนินงานของกองการทองเที่ยวฯ สวนใหญจะประสบ
ผลสําเร็จและไดรับความรวมมือจากทองถิ่นเปนอยางดี กลาวคือ สามารถสรางความรูความเขาใจ
แกคนในชุมชน รวมทั้งยังเปนสื่อกลางเชื่อมโยงใหชุมชนเปนที่รูจักในวงกวางขึ้นดวย  อยางไรก็
ตาม ยังคงพบปญหาหรืออุปสรรคอื่น ๆ อยูบาง (ระพีพัฒน เกษโกศล, สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 
2552) ไดแก 

1. แกนนําชุมชนยังมีจํานวนนอย ทําใหผูนําชุมชนตองรับผิดชอบภาระคอนขางหนัก 
ซึ่งก็ยังคงเปนการยากเชนกันที่จะหาคนใหม ๆ ที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับชุมชนและการ
จัดการชุมชนทองเที่ยว ตลอดจนสามารถเสียสละเขามารองรับงานชุมชนตรงนี้ได และแมวา
ปจจุบันจะมีคณะกรรมการตลาดน้ําคลองลัดมะยม แตในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในสวนที่
หนวยงานไดเขามาพูดคุยปรึกษาหารือและวางแผนรวมกัน บทบาทก็ยังคงเปนของผูนําชุมชนและ
แกนนําหลัก ๆ บางคน เชน นายสุรชัย รุณบุญรอด เปนตน 

2. คนในชุมชนยังขาดทักษะในเรื่องการบริหารจัดการ เชน การคาขาย  การตอนรับ
และบริการตาง ๆ เนื่องจากเปนชาวสวนกันมาแตเดิม  โดยทางกองการทองเที่ยวฯ ก็ไดวาง
แนวทางแกปญหาสวนใหญไวในระยะที่ 2 ของโครงการ  แมจะมีบางสวนที่ดําเนินการไปบางแลว 
เชน การพาไปศึกษาดูงานและจัดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการไปดูงานกัน แต
ชาวบานก็อาจจะยังไมเห็นภาพรวมชัดเจนมากนัก จึงมีการวางแผนไวคราว ๆ วา อาจจะจัดใหมี
การพาชาวชุมชนไปศึกษาดูงานในที่อ่ืน ๆ อีก รวมถึงมีการจัดโครงการทํากิจกรรมพัฒนาสินคา
และบริการเฉพาะ  โดยจะใหชาวบานเลือกกันเองวาสนใจตองการเรียนรูเร่ืองอะไร ซึ่งอาจเปน
กิจกรรมเฉพาะที่เนนสงเสริมดานวิชาชีพ 

3. ความรวมมือจากเขตทองที่ยังไมเพียงพอทั่วถึง เนื่องจากสํานักงานเขตอาจให
ความสนใจในการนํางบประมาณไปพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งกอสรางขนาดใหญมากกวา จึง
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มักไมสนับสนุนในเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ เชน การทําปายชี้ทางและซอมแซมศาลแมโพสพริมคลอง ซึ่ง
งบประมาณของกองการทองเที่ยวฯ เองก็มีจํากัด ในอนาคต จึงอาจจะมีการประสานใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของที่สังกัดกรุงเทพมหานครเขามาดูแลรับผิดชอบในเรื่องดังกลาว  

4. การแขงขันกับตลาดน้ําที่มีอยูกอน กลาวคือ ตลาดน้ําที่ต้ังมากอนในพื้นที่เสมือน
เปนเจาเกา เมื่อจะมีการจัดงานเปดตัวตลาดน้ําคลองลัดมะยมซึ่งเปนตลาดใหมที่อยูในเขต
เดียวกัน ก็อาจเกรงวาตนจะเสียลูกคา  ซึ่งพบวา มีคนบางกลุมใหขอมูลเกี่ยวกับตลาดใหมในทางที่
ไมคอยดีนัก เชน การบอกกลาวกับผูเกี่ยวของหรือส่ือตาง ๆ วา ตลาดน้ําคลองลัดมะยมเปนตลาด
เอกชน ไมใชตลาดของชุมชนที่เปนของสวนรวม ตางกับตลาดตลิ่งชันซึ่งเปนตลาดที่สรางโดย
ประชาคมชุมชนอยางแทจริง  อีกทั้งยังมีการกลาวอางวาบริการเรือที่ตลาดน้ําคลองลัดมะยมนั้น
ไมไดมาตรฐานและไมปลอดภัย  รวมถึงมีการปฏิเสธที่จะสนับสนุนในเรื่องการเชื่อมโยงเสนทาง
ทองเที่ยวทางเรือมายังตลาดใหมดวย อยางไรก็ตาม ปญหาดังกลาวเกิดขึ้นเฉพาะในกลุมแกนนํา
ชุมชนตลาดน้ําตลิ่งชันเทานั้น ซึ่งก็ไมไดเปนความขัดแยงที่รุนแรงแบบเผชิญหนา สวนผูนําชุมชน
ตลาดน้ําคลองลัดมะยมก็ไมไดเขาไปมีการทะเลาะเบาะแวงกัน โดยถือวา ตางคนตางทํางานใน
สวนของตนตอไป สําหรับผูคาทั้งสองตลาดก็คาขายกันตามปกติ ไมไดมีความขัดแยงหรือการ
เผชิญหนาแตอยางใดเชนกัน   

สําหรับการแกปญหาเหลานี้ หนวยงานไดพยายามใหขอมูลที่ถูกตองแกผูรับขาวสาร 
นักทองเที่ยว บุคคลทั่วไป รวมทั้งใหความสําคัญกับตลาดน้ําตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ
โครงการฯ ในพื้นที่ยานตลิ่งชันอยางเทาเทียมกัน พยายามวางบทบาทไมใหตลาดแตละแหง
ดําเนินงานกาวกายกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกันตอไป นอกจากนี้ การสื่อสารผาน
แนวคิดการดําเนินโครงการและกิจกรรมในโครงการชุมชนทองเที่ยวยั่งยืนของหนวยงานเองกม็สีวน
ที่ทําใหความขัดแยงเบาบางลง เพราะหนวยงานพยายามจัดกิจกรรมบูรณาการเชื่อมโยงการ
ทองเที่ยวในตลาดน้ําทั้ง 3 แหง คือ ตลาดน้ําตลิ่งชัน ตลาดน้ําคลองลัดมะยมและตลาดน้ําวัด
สะพานอยูอยางตอเนื่อง ภายหลังสมาชิกแกนนําบางสวนเริ่มคลอยตามและเห็นประโยชนของการ
จัดการทองเที่ยวรวมกัน  จึงวางตนอยูในฐานะพี่เลี้ยง ใหคําแนะนําและความชวยเหลือแกตลาด
เกิดใหม รวมทั้งยังพบวา ในระยะไมกี่เดือน ต้ังแตชวงกลางป พ.ศ. 2552 ที่ผานมา ก็เริ่มมีการจัด
เรือใหบริการจากตลาดน้ําตลิ่งชันมาเยือนตลาดน้ําคลองลัดมะยมและตลาดน้ําวัดสะพานวันละ
หลายเที่ยวดวย 
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จะเห็นไดวา ปญหาตาง ๆ ดังที่กลาวมาขางตนนั้น ลวนตองการการแกปญหาที่ตรง
จุดและการดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยอาศัยการสื่อสารเปนปจจัยสําคัญ ในการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนและสรางความเขาใจที่ถูกตองแกทุกฝายที่เกี่ยวของ  

สวนปญหาหรืออุปสรรคในการจัดสรรพื้นที่และการดําเนินกิจการตลาดน้ําคลองลัด
มะยมในชวงเริ่มแรกก็มีอยูบางพอสมควร ในเรื่องดังตอไปนี้    

1. การที่ตลาดเติบโตคอนขางรวดเร็วเกินกวาศักยภาพชุมชนจะรองรับได  ทําใหมี
ผลตอการจัดวางผังพื้นที่ ซึ่งเดิมไดวางแผนกันเปนอยางหนึ่ง  แตเมื่อมีนักทองเที่ยวมาเยือนมาก
ข้ึน กิจการขยายตัว มีผูมาขอจับจองพื้นที่คาขายมากขึ้นอยางรวดเร็ว ก็ทําใหการใชพื้นที่คอนขาง
หนาแนนและขาดการจัดระเบียบ เปนผลใหกระทบตอความเรียบรอยของภูมิทัศนโดยรวม ซึ่ง
ปญหาดังกลาว แกไขไดคอนขางยาก เนื่องจากผูคาก็มีความจําเปนตองหาเลี้ยงชีพ จึงมาขอที่ทาง
ทํามาหากินกันมาก  แนวทางแกปญหาที่ผานมาคือใหมีการพูดคุยกันเองระหวางผูคาและเรียนรูที่
จะแกไขปญหารวมกัน เชน การจํากัดจํานวนรานคา หรือการกําหนดขอบเขตพื้นที่ขายสินคา 
เพราะมีผลตอภาพรวมของตลาดน้ําในสายตาผูมาเยือน   

2. ผูคาบางรายไปรับผลิตภัณฑที่อื่นมาขาย ซึ่งบางครั้งเปนเครื่องแตงกายหรือ
เครื่องประดับ ซึ่งคอนขางขัดแยงกับภาพความเปนตลาดชุมชนชาวสวน อยางไรก็ตาม แกนนํา
ชุมชนก็ไมไดมีกฎเกณฑบังคับในเรื่องนี้วาหามขาย แตถาใครมาติดตอก็จะมีการพูดคุยขอรองวา 
ในพื้นที่ตลาดจะขอใหมีเฉพาะผลิตผลจากสวนและอาหารที่ทําเองเทานั้น  

แมจะมีอุปสรรคอยูบางพอสมควร แตก็ถือไดวา ในสวนของผลการดําเนินงานของ
โครงการชุมชนทองเที่ยวยั่งยืนในชวงที่ผานมานั้น คอนขางบรรลุเปาหมายซึ่งทางหนวยงานรวมกบั
ชุมชนไดวางเอาไวต้ังแตเร่ิมตน กลาวคือตางตองการใหชุมชนสามารถยืนไดดวยตนเองเพื่อใหเกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากจะพัฒนาชุมชนใหมีศักยภาพในการเปนชุมชนทองเที่ยวทีน่าํรายไดมา
สูชุมชน  ยกระดับความเปนอยูของคนในชุมชนแลว ก็ยังกระตุนใหชาวชุมชนรวมถึงผูมาเยือนเกิด
จิตสํานึกในการรักษาพื้นที่ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงวิถีชีวิตชาวสวน ทั้ง
ในแงวัฒนธรรมทองถิ่นและความเอื้อเฟอเผื่อแผตอกันของผูคนแบบสังคมชนบทไวดวย  หาก
สามารถดําเนินกิจการและรักษาพื้นที่บริเวณนี้ไปไดเร่ือย ๆ  ชุมชนตลาดน้ําคลองลัดมะยมแหงนี้ก็
อาจจะเปนแหลงเรียนรูและตนแบบที่ดีใหชุมชนอื่น ๆ ไดนําไปเปนแนวทางวางแผนการพัฒนา
อยางยั่งยืน ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ของตนตอไป 

ถาตลาดยังอยู  ชาวสวนยังอยูได  ชุมชนก็อยู ไมไดแยกตัวใครตัวมัน ยังมีการ
พึ่งพา  ระบบสังคมก็ยังเอื้อกันอยู  ถาเรารักษาตลาดตรงนี้ไวได ผมวาประโยชน
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มันเยอะ มากมายมหาศาล แลวมันจะทําใหเกิดเปนตนแบบของการเรียนรู ของ
การจัดการ...อยากใหเห็นความพอเพียง…การทองเที่ยวบนวิถีของความพอเพียง...
มาเรียนรูเร่ืองความพอเพียงกัน (ระพีพัฒน  เกษโกศล, สัมภาษณ, 21 สิงหาคม 
2552) 

สําหรับวิธีการประเมินผลโครงการฯ ในชวงเวลาที่ผานมาหนวยงานไดใชวิธีการ
สังเกตการณพัฒนาการตลาดน้ําตามลําดับอยางตอเนื่องและพูดคุยสอบถามกลุมตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ เชน คนในชุมชนและนักทองเที่ยวที่เขารวมโครงการที่หนวยงานจัดขึ้นเพื่อพาไปเยือน
ตลาดน้ําคลองลัดมะยม  โดยยังไมเคยมีการทําแบบสอบถามเพื่อประเมินผลอยางเปนทางการ 
เนื่องจากโครงการฯ ยังไมส้ินสุดทั้ง 3 ระยะ อีกทั้งการพัฒนาชุมชนไปถึงจุดที่เปนชุมชนเขมแข็ง มี
ความยั่งยืนทั้งในแงชุมชนและการทองเที่ยวนั้นก็เปนเรื่องที่ตองคอยเปนคอยไป ตองมองในระยะ
ยาว ไมใชส่ิงที่สามารถสรางใหเกิดขึ้นไดในระยะเวลาอันสั้น  ซึ่งก็ตองยอมรับวา ณ ขณะนี้ ชุมชนมี
ความเขมแข็งในระดับหนึ่ง โดยมีแกนนําชุมชนเปนหลักสําคัญ   

ทั้งนี้ จากการสังเกตการณของเจาหนาที่ พบวา ภายหลังการดําเนินงานควบคูกัน
ระหวางชุมชนและหนวยงาน  ตลาดน้ําคลองลัดมะยมก็มีความเติบโตอยางตอเนื่อง มีการขยาย
พื้นที่ออกไปกวางขวางเพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น ถือวามีผลสําเร็จเปนที่นา
พอใจระดับหนึ่ง ไดรับการตอบรับจากผูมาเยือนคอนขางดี กอใหเกิดประโยชนตอทั้งชุมชนและ 
ผูมาเยือนในดานหลัก ๆ ดังนี้ 

1. ชวยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนใหดีข้ึนอยาง
เห็นไดชัด  มีนักทองเที่ยวรูจัก ใหความสนใจ เดินทางมาเยือนและจับจายซื้อของที่ชุมชนมากขึ้น 
นอกจากนี้ จากการสอบถามนักทองเที่ยวที่มาเยือน ก็พบวาไดรับการตอบรับที่ดีจากนักทองเที่ยว  
มีผูสนใจมาเยือนตลาดน้ําคลองลัดมะยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้เพราะตลาดแหงนี้ ยังมีความเปน
ชุมชนอยู ผูคนมีอัธยาศัยไมตรีดี และสินคาก็ไมแพงจนเกินไป เปนอาหารการกินและผลิตผลที่ได
จากสวนซึ่งเปนสิ่งจําเปนในชีวิตประจําวัน  

2. ชวยอนุรักษความเปนชุมชนและวิถีชาวสวนใหดํารงอยูตอไปอยางมั่นคง เพราะ
การเกิดและดํารงอยูของตลาดน้ําเปนสวนหนึ่งที่ทําใหชุมชนสามารถรักษาสภาพพื้นที่ชุมชนในแง
ของกายภาพไวได  เมื่อพื้นที่สวนบริเวณนี้ยังคงเปนพื้นที่ทํามาหากินสรางรายไดใหแกชุมชนไดอยู 
ชาวชุมชนก็ไมจําเปนตองขายที่ สามารถดําเนินชีวิตตามวิถีเดิมที่เคยเปนมาคือทําเกษตรกรรม 
ปลูกพืชไวกินเองพอเลี้ยงชีพ และมีรายไดเสริมจากการนําผลิตผลสวนที่เหลือมาขายที่ตลาดน้ํา
ของชุมชน 
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3. เกิดชุมชนทองเที่ยวแหงใหมซึ่งเปนทั้งสถานที่พักผอนหยอนใจของคนเมือง 
โดยเฉพาะผูที่อยูอาศัยในละแวกใกลเคียง และยังเปนแหลงเรียนรูตามธรรมชาติที่ผูมาเยือน
สามารถมาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติและวิถีชุมชนชาวสวนในแงมุมตาง ๆ ไดอีกดวย 

นอกจากนี้ นายระพีพัฒนยังไดกลาวถึงการสอบถามนักทองเที่ยวที่หนวยงานพาไป
เยือนตลาดน้ํา ซึ่งพบวา สวนใหญนักทองเที่ยวจะใหการยอมรับตลาดน้ําคลองลัดมะยมเปนอยาง
ดี และมักใหขอมูลตรงกันวา ชื่นชอบในความเปนธรรมชาติของพื้นที่ เพราะมีพื้นที่สาธารณะใหใช
สอยได ชอบอัธยาศัยไมตรีของผูคา ผลผลิตที่มาจากสวนซึ่งเปนของทองถิ่น รวมถึงชอบบุคลิกของ
ผูนําชุมชนที่ดูเปนคนเรียบงายดวย  

 
2. ประสทิธิผลของการสื่อสารของบางกอกฟอรั่ม 
 

จากการศึกษา พบวา การสื่อสารของบางกอกฟอรั่มนั้น คอนขางยืดหยุนมากกวา
หนวยงานราชการ กลาวคือ เนนใหเกิดการสื่อสารในแนวระนาบ (Horizontal Communication) 
ผานการพูดคุยแบบไมเปนทางการและปรึกษาหารือกันมากกวาจะเปนการวางแผนจากหนวยงาน
เองแลวนําโครงการมาพัฒนาชุมชนตามแบบจําลองการสื่อสารแบบบนลงลาง (Top-down 
Approach) เปดโอกาสใหชุมชนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอรองกับองคกรเพื่อใหการ
พัฒนานั้นตอบสนองความตองการของชุมชนที่แทจริงใหมากที่สุด ดังจะเห็นไดจากวิธีการทํางาน
ของบางกอกฟอรั่มที่เนนการสื่อสารผานสื่อกิจกรรมตาง ๆ โดยมี “วงสุนทรียสนทนา” (Dialogue) 
เปนเครื่องมือในการสื่อสารที่สําคัญ  

นอกจากนี้ ยังพบวา การสื่อสารระหวางบางกอกฟอรั่มกับชุมชนสวนใหญจะมีแกน
นําชุมชนเปนสื่อกลางเพื่อสงทอดขาวสารอีกตอหนึ่ง กลาวคือ เจาหนาที่องคกรจะสื่อสารและ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการทํางานตาง ๆ กับแกนนําชุมชนเปนหลัก จากนั้นก็จะเปนบทบาท
ของแกนนําชุมชนที่จะไปสื่อสารกับชาวชุมชนอีกตอหนึ่ง  เชนเดียวกันกับเจาหนาที่กองการ
ทองเที่ยวฯ กรุงเทพมหานคร   

นายชวน ชูจันทร ผูนําชุมชน กลาววา บางกอกฟอรั่ม เปนองคกรไมใชรัฐ (NGO) 
และไมแสวงผลกําไรที่เขามาชวยเหลือชุมชนอยางมาก โดยเฉพาะการจัดวางระบบและแนวทางใน
การทํางาน รวมถึงวิธีการใชการสื่อสารที่เหมาะสมตามบริบทและสถานการณตาง ๆ เพื่อเอื้อให
การทํางานประสบความสําเร็จ เกิดความคิดสรางสรรคและเปนประโยชนตอสวนรวม ซึ่งเปนงานที่
องคกรดังกลาวมีความเชี่ยวชาญอยางมาก 
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“บางกอกฟอรั่มก็มาชวยผมในการทําโนนทํานี่ คิดโนนคิดนี่  เขาไมไดอะไรเลย เขามี
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้ เชน เชิญอาจารยมหาวิทยาลัยมหิดลมาทํา Dialogue 
ให เปนการสนทนาที่สรางสรรค มีประโยชน” (ชวน ชูจันทร, สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2551)   

นอกจากนี้ นายชวนยังกลาวเสริมอีกวา การที่บางกอกฟอรั่มพาไปดูงานก็ทําใหได
เรียนรูแนวคิดตาง ๆ ที่ เปนประโยชนที่สามารถนํากลับมาปรับใชกับชุมชนไดเปนอยางดี   
สอดคลองกับที่นายสุรชัย  รุณบุญรอดไดใหสัมภาษณเชนกันวา ภายหลังจากที่บางกอกฟอรั่มเขา
มาดําเนินโครงการในชุมชนแลว โครงสรางการบริหารหรือคณะกรรมการตลาดน้ําคลองลัดมะยม
นั้นไมไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมากนัก  แตองคกรดังกลาวถือวามีบทบาทสําคัญอยางมากในการ
สนับสนุนชุมชนในแงของการเพิ่มเครือขายและใหแนวคิดในการทํางานที่เปนประโยชนหลาย
ประการ  เชน การจัดวงพูดคุย  การจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อใหชุมชนสามารถยืนไดดวยตนเอง ไม
ตองพึ่งงบสนับสนุนจากภายนอกเพียงอยางเดียว  เพราะถาหากในอนาคต เกิดอุปสรรคหรือความ
ไมแนนอนอยางใดอยางหนึ่ง ชุมชนก็ยังสามารถเติบโตตอไปไดดวยตนเอง      

จากการดําเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนชาวสวน : แหลงเรียนรูเชิง
บูรณาการระบบเกษตรกรรมสวนบานเพื่อสงเสริมสังคมพอเพียง แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร หรือเรียกกันโดยยอวา โครงการโรงเรียนชาวสวนฯ ซึ่งถือวาเปนโครงการแรกที่
บางกอกฟอรั่มไดเขามาสนับสนุนชุมชนคลองลัดมะยมโดยตรง ในชวงเวลาที่ผานมา ถือวาไดรับ
การตอบรับจากชุมชนคอนขางดี  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการทํางานของบางกอกฟอรั่มเร่ิมตนจากการ
มาพูดคุยถึงความรูสึกนึกคิดและความตองการลึก ๆ ของชุมชน จากนั้นจึงไปวางแผนโครงการที่
ตอบโจทยของชุมชน ดังที่ไดกลาวมาในบทกอนหนานี้ รวมทั้งแนวคิดการทํางานขององคกรก็
สอดคลองกับแนวทางการทํางานของแกนนําชุมชนที่ตองการพัฒนาและอนุรักษชุมชนอยูเปน
ทุนเดิมดวย    

อยางไรก็ตาม ในโครงการโรงเรียนชาวสวนฯ พบวามีปญหาหรืออุปสรรคอยูบาง
พอสมควร โดยเฉพาะในเรื่องของเวลา กลาวคือ เด็กที่จะมาเขารวมโครงการ มีตารางเวลาเรียน
และสอบในโรงเรียนที่กําหนดไวกอน  ซึ่งก็คอนขางจะเต็มเวลาอยูแลว  เวลาที่ใหเด็กมาทํากิจกรรม
ในโครงการ เชน เขาคาย  ทําโครงงาน ฯลฯ บางครั้งจึงตองปรับเปลี่ยนไปบางจากกําหนดเดิม และ
จัดกิจกรรมสวนใหญในวันเสาร-อาทิตย เพื่อใหสอดคลองกับตารางเรียนประจําของเด็ก และไม
เปนการกดดันจนเกินไป รวมทั้งไมกระทบตอการเรียนการสอนตามปกติของโรงเรียนดวย     

นายคะทาวุธ  แวงชัยภูมิ เจาหนาที่บางกอกฟอรั่มไดแสดงความเห็นวา จากการ
ประเมินผลในเบื้องตน ถือวาโครงการโรงเรียนชาวสวนฯ นี้ประสบความสําเร็จพอสมควร ในแงที่วา 
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เกิดผลลัพธตามที่องคกรตั้งเปาหมายไว คือ สามารถจัดทําหลักสูตรทองถิ่นออกมาเปนผลสําเร็จ  
ชุมชนไดกลายเปนฐานการเรียนรูวิถีชีวิตชาวสวนที่สําคัญอีกแหงหนึ่ง  รวมทั้งยังเกิดการขยาย
เครือขายความรวมมือในทองถิ่นโดยเฉพาะเครือขายโรงเรียนตาง ๆ ที่เขามารวมโครงการดวย   

แมจะกลาวไดวา โครงการประสบผลสําเร็จ แตเปาหมายลึก ๆ ที่องคกรตองการให
เกิดขึ้นนั้น คือการสรางจิตสํานึกของคนในชุมชนใหเกิดขึ้นดวย ซึ่งยังตองอาศัยการดําเนินการ
อยางตอเนื่องในระยะยาว ดังที่นายคะทาวุธ  แวงชัยภูมิ กลาววา  

เราประเมินตัวโครงการเราสําเร็จ  แตวาโดยลึก ๆ เราก็หวังไปถึงวา เด็กจะมี
จิตสํานึกเรื่องการรักบาน รักถิ่น รักสวน รักคลอง ไปถึงผูปกครองเขา..สามารถที่
จะดูแลพื้นที่สวนอยู ไมขายภายในชวงชีวิตเขา...นี่เปน hidden agenda ลึก ๆ ซึ่ง
อาจจะไปไมถึงก็ได  เราก็ไมไดวาคาดหวังวามันตองถึง แตก็อยากใหมันเกิด  
(คะทาวุธ  แวงชัยภูมิ, สัมภาษณ, 28 มกราคม 2552)  

ดังนั้น โครงการโรงเรียนชาวสวนฯ  จึงไดมีการดําเนินการตอเนื่องในระยะตอมา 
ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2552 จนกระทั่งสิ้นสุดในราวเดือนตุลาคม 2552 เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่นตอเนื่องใหมีความเหมาะสมกับสถานการณและสามารถนําไปใชไดจริง ซึ่งสิ่งสําคัญคือ
จะตองพัฒนาองคความรูและพัฒนาศักยภาพสื่อบุคคลที่จะเปนผูส่ือสารเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชน 
เชน เปนวิทยากรหรือมัคคุเทศกใหมากขึ้น  โดยเฉพาะตองเริ่มจากการสรางจิตสํานึกในกลุม
เยาวชนในเรื่องของการพัฒนาและอนุรักษส่ิงที่ดีงามของชุมชนเอาไว เพราะเขาเหลานั้นจะตอง
เปนผูที่สืบทอดรักษาชุมชนตอไปชั่วลูกชั่วหลาน  เนื่องจากในปจจุบัน ผูที่จะบอกเลาเรื่องราว
เกี่ยวกับชุมชนไดยังมีไมมากนัก  มักเปนคนรุนวัยกลางคนซึ่งอยูในชุมชนมานาน 

โครงการที่วางไวในอนาคต ก็คือ โรงเรียนชาวสวนนี้ เราตองพัฒนาตอ เพราะคง
ไมไดสมบูรณแบบภายในระยะเวลาไมกี่เดือน อาจจะตองมาทําเรื่ององคความรูที่
ตองเพิ่มข้ึน แลวก็พัฒนาตัวบุคลากรใหมีศักยภาพในการที่จะเปนผูส่ือสารเรื่องนี้
มากขึ้น คือตอนนี้มีแคลุงชวน  ลุงสุรชัย แลวก็ไมกี่คน  ตอไปก็คงตองสรางคน…
เปนไกดดวย เปนวิทยากรดวย ที่จะมาพูดเรื่องนี้ไดมากขึ้น นอกจากลุงชวนกับลุง
สุรชัย  หรือวาเด็ก ๆ ในชุมชนเอง ใหสามารถเปนวิทยากรตัวเล็ก ๆ พูดเรื่องตนไม
ตนอะไรได...แนวคิดพวกนี้มันก็ตองทําตอ (คะทาวุธ  แวงชัยภูมิ, สัมภาษณ, 28 
มกราคม 2552) 

นายคะทาวุธไดกลาวเสริมดวยวา นอกจากสิ่งตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนแลว ใน
อนาคตสิ่งสําคัญที่จะตองสรางใหเกิดขึ้นเชนกันคือ ควรจะตองมีผูส่ือสารที่เปนวิทยากรมาจาก



 

 

177

ชุมชนโดยเฉพาะ เพื่อใหชุมชนสามารถดําเนินการตอไปเองได เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนจะตองเริ่ม
มาจากชุมชนนั้น ๆ เปนหลัก หนวยงานภายนอกตาง ๆ ไมวาจะหนวยงานรัฐหรือเอกชน เพียงเขา
มาสนับสนุนในบางเรื่องได แตก็ไมสามารถอยูในพื้นที่ไปไดตลอด ในอนาคตชุมชนควรจะดูแล
ตัวเองตอไปได  เพราะหากมีหลักสูตร  มีความรูแลว แตกลับไมมีผูสอนหรือผูเรียนก็เทากับไมมี
ประโยชนอะไรเกิดขึ้น 

ในประเด็นของการสืบทอดองคความรูเกี่ยวกับชุมชนคลองลัดมะยมจากรุนสูรุนนี้ 
นายสุรชัย รุณบุญรอด หนึ่งในแกนนําชุมชนก็ไดแสดงความเห็นสอดคลองกันวา ควรจะมีการ
ปลูกฝงแนวความคิดการพัฒนาและอนุรักษชุมชนไปสูเยาวชนรุนใหมดวย  “...มัวแตหวังพึ่งคนแก
ก็คงไมได ตองมีรุนใหมข้ึนมา…” (สุรชัย  รุณบุญรอด, สัมภาษณ, 28 มกราคม 2552)  รวมทั้งยัง
เห็นพองตองกัน จากประสบการณที่ผานมาวา การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนควรจะเกิดมาจากชุมชน 
กลาวคือ รัฐไมควรลงไปดําเนินการเองทั้งหมด แตใหเกิดการพัฒนาจากสวนลางขึ้นไปสวนบน 
ดังที่นายสุรชัยกลาววา “โตดวยตัวเอง...โตจากภายในจะยั่งยืนกวา” (สุรชัย  รุณบุญรอด, 
สัมภาษณ, 28 มกราคม 2552) 

ปจจุบัน แกนนําชุมชนจึงพยายามสนับสนุนใหมีการรวมตัวของผูรูในชุมชน นํามา
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการสื่อสารเพื่อข้ึนมาเปนวิทยากรผูถายทอดความรูของ
ชุมชนใหแกคนรุนตอ ๆ ไป และรวบรวมประวัติศาสตรชุมชนตางๆ เอาไวเพื่อไมใหความรูเหลานี้
สูญหาย  

ผมพยายามจะใชคําวา ‘คนหาปราชญของชุมชน’ ปราชญที่อยูในชุมชน  ที่ยังมี
อีกเยอะ เพียงแตเขาไมมีโอกาสที่จะเอาออกมาแสดง หรือบางที บางคนทําได แต
วาไมมีความสามารถในการถายทอด เชน ชางตอเรือที่อยูในชุมชนมีอยูคนหนึ่ง 
แตเวลานี้เปนโรคถุงลม...ฝมือเขายังมีอยูเยอะ...เราไปคุยแลวเราจดของเรามาเอง
ก็ได..ตํานานพวกนี้…ควรจะตองรีบ ๆ เก็บ มีเงิน สามารถซื้อวัตถุโบราณได ซื้อ
ของมีคาได แตตํานานพวกนี้ มีเงินก็ซื้อไมได ถาไมมีคนเลาตํานานใหฟง (สุรชัย  
รุณบุญรอด, สัมภาษณ, 28 มกราคม 2552)  

อาจกลาวไดวา การจะพัฒนาและอนุรักษชุมชนไดอยางยั่งยืน ตองอาศัยความ
รวมมือจากหลายฝาย ทั้งจากคนภายในชุมชนเองและองคกรภายนอกที่เขามาชวยเสริมในสวนที่
ชุมชนยังขาด  ในสวนของบางกอกฟอรั่มเองที่มีเปาหมายในการกอต้ังกองทุนสุขภาวะใหเกิดขึ้นใน
ชุมชนตาง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ก็มีบทบาทสําคัญอยางมากในการประสานกับชุมชนพรอมทั้ง
สนับสนุนใหเกิดการรวบรวมและจัดการทุนทางความรูของชุมชน ผานกระบวนการมีสวนรวมของ
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คนในชุมชนเอง   กลาวคือ คนในชุมชนจะตองเปนแกนหลักในการคนหา นําองคความรูเหลานี้
ข้ึนมา เพราะคนในชุมชนเทานั้นที่จะรูจักแหลงขอมูลของชุมชน  เมื่อรวบรวมประวัติศาสตรและ
เร่ืองราวตาง ๆ เกี่ยวกับชุมชนไดแลว องคกรภายนอกก็จะเขามาชวยเสริมในสวนของการจัดการ
ความรู การสรางหลักสูตรและการถายทอดนําเสนออยางเปนระบบมากขึ้น  ดังที่นายสุรชัยกลาว
วา “...ใครมีความรูดานไหนก็เอาความรูดานนั้นออกมา แลวจากนั้น ก็อาจจะเปนทางบางกอก
ฟอร่ัมหรือวาใครที่เอาความรูตรงนี้มาปรับปรุง มาทําใหมันเปนรูปเปนราง วาจะนําเสนออยางไร...” 
(สุรชัย  รุณบุญรอด, สัมภาษณ, 28 มกราคม 2552) 

ตัวอยางเชน นายสุรชัยเองมีความรูและความถนัดในเรื่องเรือและการตอเรือ จึงมี
ความคิดที่จะพัฒนาโครงการ “เรือ ส่ือสัมพันธกับแมน้ําลําคลอง”  โดยการสรางกิจกรรมให
เยาวชนมาเรียนตอเรือ เพราะเมื่อตอเรือไดสําเร็จ ก็ตองนําไปแลนในแมน้ําลําคลอง อันจะเปน
จุดเริ่มตนใหเยาวชนเริ่มมีความเชื่อมโยงกับคลอง เนื่องจากการจะโนมนาวใหคนตระหนักใน
ความสําคัญของการอนุรักษคลองนั้น ตองทําใหคนเกิดความคุนเคยกับคลองและหันมาใชคลอง
เสียกอน ในขณะที่ปจจุบัน คนใชคลองกันนอยลง นอกจากนี้ กิจกรรมการตอเรือยังชวยกระตุนให
เด็ก ๆ ไดเรียนรูและฝกคิดวา ในอนาคตเขาจะมีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมของชุมชนไดอยางไร เพราะอนาคตสิ่งเหลานี้จะยังคงดํารงอยูไดหรือไมก็ข้ึนอยูกับ
เยาวชนในชุมชนรุนตอ ๆ ไปดวย 

จากที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวา การดําเนินงานและการสื่อสารของบางกอก
ฟอร่ัมมีสวนสําคัญในการกระตุนใหคนในชุมชนเกิดความตื่นตัวที่จะรวบรวมองคความรูตาง ๆ ใน
ชุมชน รวมทั้งโนมนาวใหชาวชุมชนรุนตอรุนเกิดความสํานึกในความเปนเจาของชุมชน พรอมทั้ง
รวมกันหันมาใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนเอาไว
ใหคงอยูตราบนานเทานาน  โดยองคกรเปนสื่อกลางหรือเวทีกลางที่เอื้อใหเกิดการสื่อสารแสดง
ความคิดเห็นระหวางชาวชุมชน พรอมทั้งชวยสนับสนุนในการจัดการองคความรูตาง ๆ ใหเปน
หลักสูตรที่เปนระบบดวย   
 
3. ประสทิธิผลของการสื่อสารของสื่อมวลชน  
 

อาจกลาวไดวา การสื่อสารผานสื่อมวลชนสามารถสรางกระแสการทองเที่ยวตลาด
น้ําไดอยางกวางขวาง ปจจุบันจะเห็นไดวาตลาดน้ําในชุมชนหลายแหงเริ่มเปนที่ รูจักในหมู
นักทองเที่ยวก็เนื่องมาจากเรื่องราวของตลาดนั้น ๆ ไดถูกนําไปถายทอดผานสื่อตาง ๆ อยาง
ตอเนื่อง ประกอบกับกระแสความสนใจของคนเมืองปจจุบันที่ตองการหลีกเรนจากความวุนวายใน
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เมืองใหญและวิถีชีวิตที่ตองเรงรีบ  กลับเขาหาความสงบ เรียบงายของธรรมชาติตามวิถีชนบท
สมัยกอน     

ตลาดน้ําคลองลัดมะยมก็เชนเดียวกันกับตลาดอื่น ๆ ที่นําเสนอความเปนธรรมชาติ
และชุมชนดั้งเดิม  อาจกลาวไดวา ตลาดน้ําแหงนี้ยังไดเปรียบในแงของทําเลที่ต้ังที่อยูใกลเมือง 
รวมทั้งยังคงมีบรรยากาศธรรมชาติทามกลางการรุกคืบของความเปนเมือง ถนนหนทางและ
หมูบานจัดสรรดวย  การที่ชุมชนสามารถรักษาพื้นที่และความเปนชุมชนริมคลองบริเวณนี้ไวได
ระดับหนึ่ง ถือวาเปนจุดหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจจากคนเมืองไดมากพอสมควรและเปนประเด็นที่
ส่ือสามารถหยิบยกไปนําเสนอได 

จากการศึกษาพบวา ส่ือมวลชนตาง ๆ ที่นําเรื่องราวของชุมชนไปเผยแพรมักเปนฝาย
เขามาติดตอชุมชนกอนเองหรือบางครั้งก็ไดรับการแนะนําจากหนวยงานอื่น ๆ เชน หนวยงานที่เขา
มาดําเนินโครงการในชุมชนอยางกองการทองเที่ยวฯ กรุงเทพมหานคร เปนตน ใหเขามาถายทํา
รายการ  เมื่อส่ือหนึ่งออกอากาศ ก็มีส่ืออ่ืน ๆ ตามมาเรื่อย ๆ ทั้งนี้ ชุมชนก็ไมไดแบงแยกวาจะตอง
รับแตส่ือใหญ ๆ เทานั้น  กลาวคือ ไมวาสื่อเล็กหรือใหญ หากมีนโยบายรายการสอดคลองกับแนว
ทางการทํางานของชุมชน ชุมชนก็ยินดีตอนรับอยางเทาเทียมกัน ดังที่นายชวนใหสัมภาษณวา 
“เขามาเอง พูดกันบาง เขาก็แนะนํากันบาง พอออกรายการ ส่ืออ่ืน ๆ ก็จะตามมาเรื่อย ๆ พักหนึ่ง
เดี๋ยวก็มากันอีก  แลวเราก็ไมไดปฏิเสธนะครับ  ส่ือเล็กสื่อนอยอะไร เราก็ใหความสําคัญเทากัน”  
(ชวน ชูจันทร, สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2551) 

ที่ผานมา ผูนําชุมชนตลาดน้ําคลองลัดมะยมก็ใหสัมภาษณวา เนื้อหาสารที่ถูก
นําเสนอผานสื่อมวลชนตาง ๆ นั้นเปนไปตามที่ชุมชนตองการจะสื่อ ในแงของการเปนตลาดชุมชน
ที่เปนทั้งแหลงทองเที่ยวพักผอนหยอนใจและใหความรูแกผูมาเยือน ปลูกจิตสํานึกของคนในชุมชน
และผูมาเยือนในเรื่องของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงวัฒนธรรม วิถี
ชีวิตชนบทดั้งเดิม โดยไมพบวามีการสื่อสารที่สรางความเขาใจผิดเกี่ยวกับชุมชนแตอยางใด  

นอกจากนี้ แมวาประสิทธิผลการสื่อสารของสื่อมวลชนจะยังมีนอยกวาสื่อบุคคล ใน
แงของการกระตุนใหเกิดการมาเยือนตลาดน้ําคลองลัดมะยม แตก็ถือไดวา การสื่อสารผาน
ส่ือมวลชน โดยเฉพาะสื่อโทรทัศนนั้นสามารถสรางกระแสใหสาธารณชนรับรูเกี่ยวกับตลาดน้ํา
คลองลัดมะยมและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาเยือนตลาดน้ําคลองลัดมะยมของนักทองเที่ยวได
ไมนอย  เห็นไดจากขอมูลจากการสัมภาษณนักทองเที่ยวซึ่งพบวา ส่ือที่สามารถสรางการรับรู
เกี่ยวกับตลาดและดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาเยือนตลาดน้ําเปนครั้งแรกไดมากที่สุดเปนอันดับสอง
คือ ส่ือโทรทัศน รองจากอันดับหนึ่งคือส่ือบุคคล อันไดแก เพื่อน ครอบครัวและคนรูจักที่แนะนํามา  
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กลาวคือ นักทองเที่ยว 3 จาก 11 คนกลาววา รูจักตลาดน้ําคลองลัดมะยมจากสื่อโทรทัศน  เห็นวา
นาสนใจและแปลกใจที่มีตลาดที่ยังมีลักษณะเปนชุมชนเชนนี้ในเมืองหลวงดวย จึงตัดสินใจลองมา
ทองเที่ยวเพราะไมไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก โดยนักทองเที่ยวเหลานั้นใหสัมภาษณและแสดง
ความเห็นเพิ่มเติมวา ส่ือมวลชน โดยเฉพาะสื่อโทรทัศนนั้น มีอิทธิพลตอการสรางการรับรูและ
ตัดสินใจไปเยือนตลาดน้ําตาง ๆ รวมถึงตลาดน้ําคลองลัดมะยมเปนอยางมาก 

ถาเขาไมออกทีวี ไมออกอะไรก็มีคนมานอย สวนมากเห็นออกทีวีทั้งนั้นนะ แทบ
จะ 90% เห็นในทีวีทั้งนั้น 20% ที่รูจักเอง นอกนั้นไมมีใครรูจักหรอก...ทุกที่นะ ไม
วาคุณจะไปที่ไหน สามชุกเอย อะไรเอย รอยแปดพันที่ ทีวีทุกที่ละ...ถาไมมีใคร
ออกทีวีนี่ ไมมีใครมาเลยนะที่นี่ เพราะมันไมมีอะไรนะตรงนี้ คุณขับรถมากิน
อาหารเทานั้นเอง คุณอยูไกลกย็ิ่งไปกันใหญ อยูใกลก็คอยยังชั่ว...ดูรายการชอง 5 
นะ (ธนทัต  แพรเถา, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) 

“ดูรายการทีวีคะ เขาบอกวา มีตลาดน้ําอยูใกล ๆ เราก็เห็นใกลบาน ไมรูจักเหมือนกัน
เลยลองมาดู...ดูรายการของหมอมถนัดศรี  ชวงเชา...ดูไวนานแลวละ แตไมมโีอกาสไดมา” (ปยาภรณ  
สันตเกษม, สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) 

“ผมวาสื่อที่ดีจริง ๆ ก็คือทีวี ..มันชวยโฆษณาเปนอันดับแรก” (วิษณุ  จิรังคสกุลเดช, 
สัมภาษณ, 12 กันยายน 2552) 

สําหรับผูที่รูจักตลาดน้ําคลองลัดมะยมจากสื่อบุคคล รวมถึงเขามาพบดวยตนเอง 
หลายทานก็เคยพบเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดน้ําแหงนี้ผานสื่อโทรทัศนเชนกัน  แสดงใหเห็นวา 
ส่ือมวลชนมีอิทธิพลคอนขางมากและสามารถสงสารไปไดในวงกวาง อีกทั้งการนําเสนอผานสื่อ
บอยครั้งเขา ก็มีสวนชวยเสริมย้ําใหผูรับสารเห็นวา ตลาดมีชื่อเสียงมากขึ้นและนาสนใจที่จะไป
เยือนดวย 

แมวาสื่อโทรทัศนจะมีอิทธิพลอยางมากในแงที่ทําใหคนรูจักและตัดสินใจมาเยือน
ตลาดน้ําคลองลัดมะยม แตทวา เนื้อหาสารที่ผูรับสารไดรับจากสื่อเหลานั้นกลับไมครบถวนตามที่
ส่ือนําเสนอ ดังที่ไดกลาวไปแลวขางตนวา ผูมาเยือนจํานวนนอยเทานั้นที่กลาววาทราบความ
เปนมาเกี่ยวกับตลาดน้ําคลองลัดมะยมและผูนําชุมชน  หรือบางทานเคยชมรายการโทรทัศนแตก็
จดจํารายละเอียดไดไมชัดเจน  ดังนั้น สารที่ผูรับสารไดรับจากการเปดรับส่ือมวลชน จึงมักเปน
เพียงแควา ตลาดน้ําคลองลัดมะยมเปนตลาดน้ําที่อยูใกลตัวเมือง เดินทางมาสะดวก มีอาหารให
เลือกรับประทานมากมาย ฯลฯ   
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นอกจากนี้ บางครั้งสารที่ส่ือออกไปยังใหรายละเอียดไดไมชัดเจน ทําใหผูมาเยือน
ตองคนหาขอมูลตอเอง ตัวอยางเชน นักทองเที่ยวบางทานที่ใหสัมภาษณวา หลังจากเห็นใน
รายการโทรทัศนวามีตลาดน้ําอยูใกลเมืองแลว ก็เกิดความสนใจที่จะมาเยือน แตก็ตองสืบคนหา
ขอมูลทางอินเทอรเน็ตเกี่ยวกับที่ต้ังที่แนนอนของตลาดน้ําคลองลัดมะยมเอง เพื่อใหเดินทางมาถึง
ไดอยางถูกตอง หรือบางทานก็กลาววา คนรูจักบางคนอยูใกล ๆ ละแวกนี้ แตก็ยังไมรูจักตลาดน้ํา
คลองลัดมะยม นักทองเที่ยวบางสวนจึงยังมองวา การประชาสัมพันธตลาดน้ําคลองลัดมะยมยัง
คอนขางนอยเกินไป  

ไมเคยเห็นประชาสัมพันธเลย เคยดูในทีวีแลวก็เช็ควาอยูแถวไหน...อินเทอรเน็ต
ครับ อินเทอรเน็ตเลย search google เขาไปดูวามันอยูแถวไหน แลวก็ลองสุม ๆ 
มาดู...วันแรกมา มาตามโพยอินเทอรเน็ตเลยครับ เขาทางกาญจนาภิเษก แลวมา
ตามโพยเขา...ก็หาเจอ หางาย คนทําโพยเขาดี  แตพอหลัง ๆ ก็ไมมาทางดานนั้น
แลว มาทางสาย 1 งายกวา ใกลกวา (ศฤงคาร  สิทธิชัย, สัมภาษณ, 12 กันยายน 
2552)  
คิดวาประชาสัมพันธนอยเกินไป เพราะบางทีบางคนไมรูเลยวาอยูที่ไหน อยางพี่
ไปบอกคลองลัดมะยม พอแมผูปกครองที่โรงเรียนเขาจะไมรูเลยนะวา เอ อยู
ตรงไหน ทั้ง ๆ ที่เขาอยูใกลนะ เขาอยูจรัญฯ 13 เอง แตเขาไมรูวามันอยูตรงนี้ เขาไม
รูวามันอยูตรงไหน ตองนั่งอธิบายกันยาว (ชลจิรา  อุมออง, สัมภาษณ, 12 กนัยายน 
2552)  

จากมุมมองของนักทองเที่ยวผูมาเยือน แสดงใหเห็นวา ประสิทธิผลการสื่อสารของ
ชุมชนและองคกรภายนอกชุมชนยังคงอยูในวงแคบ การสื่อสารไปยังผูมาเยือนในเชิงรุกยังมีนอย  
แมวาจะมีการเผยแพรเร่ืองราวเกี่ยวกับตลาดน้ําคลองลัดมะยมผานทางสื่อมวลชน ไดแก ส่ือ
โทรทัศนและอินเทอรเน็ตในปริมาณที่มากขึ้น แตก็พบวา ส่ือมวลชนเหลานี้ ยังคงมีขอจํากัดในการ
ส่ือสารอยู  กลาวคือ สําหรับส่ือโทรทัศน ดวยเวลาออกอากาศที่จํากัดและมีลักษณะเปนการ
ส่ือสารทางเดียว เพราะตองสื่อสารกับผูรับสารจํานวนมากที่ไมเปนที่รูจัก (Anonymous) และมี
ความแตกตางหลากหลาย  จึงไมสามารถรับปฏิกิริยาตอบกลับหรือโตตอบจากผูรับสารได  ทําให
ขอมูลที่เผยแพรผานสื่อชนิดนี้มักตองเปนขอมูลทั่วไปที่ไมเฉพาะเจาะจงหรือเจาะลึกมากนัก 
บางครั้งผูรับสารก็ไมไดรับขอมูลครบถวน โดยเฉพาะแหลงที่ต้ังและวิธีการติดตอกับชุมชน สวนสื่อ
ที่เปดโอกาสใหมีการสื่อสารโตตอบกันได (Interactivity) อยางอินเทอรเน็ต  เว็บบอรดหรือเว็บล็อก
ก็มักจะเผยแพรอยูในวงแคบเฉพาะกลุม ผูรับสารที่จะเขาถึงสื่อดังกลาวมักเปนผูที่มีความสนใจ
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เฉพาะเทานั้น  เปนผลใหภาพของความเปนแหลงทองเที่ยวและแหลงเรียนรูสําหรับผูมาเยือน
ชุมชนตลาดน้ําคลองลัดมะยมยังไมชัดเจนในสายตานักทองเที่ยวเทาที่ควร   

นอกเหนือจากนี้ ในแงมุมของการนําเสนอความเปนชุมชนและวิถีชีวิตชาวสวน ยัง
ข้ึนอยูกับความสนใจและทัศนคติสวนบุคคลดวย  จากการศึกษา พบวาผูมาเยือนที่เคยสัมผัสวิถี
ชีวิตบานสวนหรือริมคลองมากอนมักไมรูสึกตื่นเตนหรือแปลกใจกับความเปนธรรมชาติและชุมชน
ชนบท หรือรูสึกวาเปนจุดเดนเทาไรนัก เพราะเห็นวาเปนเรื่องธรรมดา แตสําหรับคนเมืองที่ไมคอย
ไดสัมผัสกับบรรยากาศเชนนี้ จะคอนขางชื่นชอบและประทับใจ 

การที่เปนเชนนี้ ก็อาจถือวามีทั้งขอดีและขอเสีย กลาวคือในแงหนึ่งอาจเปนการคัด
กรองนักทองเที่ยวที่มาเยือนตลาดน้ําคลองลัดมะยม เพราะตลาดแหงนี้ไมไดเปนตลาดขนาดใหญ 
และไมไดมีส่ิงดึงดูดใจที่นาตื่นเตนอะไรมากนัก จึงตองการตอนรับผูมาเยือนที่สนใจและชอบ
บรรยากาศธรรมชาติจริง ๆ ดังนั้น หากผูใดสนใจจะมาเยือนตลาดน้ําแหงนี้จริง ๆ ก็มักจะไปคนหา
ขอมูลเกี่ยวกับชุมชนตอไปเอง ในแงนี้ จึงถือวาสอดคลองกับการวางเปาหมายของชุมชนที่ไมได
ตองการใหมีคนมาเยือนมาก ๆ หรือมีรายไดเพิ่มข้ึนเยอะ ๆ หากแตตองการเพียงแคใหชุมชน
สามารถเลี้ยงตัวเอง ดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข  ดังนั้น การที่นักทองเที่ยวเขามา จึงไมควร
กระทบกับวิถีชีวิตดั้งเดิมจนถึงขั้นเดือดรอนและตองเปลี่ยนแปลงมากจนเกินไป ดังที่ผูนําชุมชนได
ใหสัมภาษณวา  

เราต้ังหลักใหในชุมชนเรามีความสุขเปนอันดับแรก...ชุมชนยั่งยืนเปนอันดับแรก  
ไมใชรายไดจากการทองเที่ยวเปนหลัก การแลกเปลี่ยนสินคากันในชุมชน การคบ
หาสมาคมกันในชุมชน การชวยเหลือกันในชุมชน เราตองตั้งเปาอันนี้ไปกอน...ให
ความยั่งยืนของเรา การพัฒนาชุมชนของเราเปนเปาหลัก นักทองเที่ยวที่มาก็เปน
ตัวเสริม จะตองไมทําอะไรใหเราเดือดรอนในเร่ืองใดบาง...เราจะรับไดแคไหนก็แค
นั้น ถาทานไมมีตัวนี้ ทานไมพรอมตรงนี้ ทานก็ไมตองมา (ชวน  ชจูนัทร, สัมภาษณ, 
14 มิถุนายน 2551) 

นายชวนยังไดกลาวเสริมดวยวา ตองมีการกําหนดระเบียบที่จําเปนของชุมชนเอาไว
เปนหลักการและทําความเขาใจกับชาวชุมชนตามแนวคิดขางตน อาจเปนการพูดคุยหรือประชุม
โดยไมเปนทางการ แตก็ตองใหนักทองเที่ยวรับรูวา เขามาในชุมชนแลวควรปฏิบัติตนอยางไร  
ไมใชวานักทองเที่ยวตองการอยางไร ชุมชนก็ทําตามเพื่อเอาใจ จะไดมีนักทองเที่ยวมาเยือนมาก ๆ   
โดยนายชวนกลาวยกตัวอยางวา   
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ยกตัวอยางงาย ๆ คุณเขาโบสถตองถอดรองเทานะ เราจะไมบอก…เฮย คุณเขามา
เถิด ผมตองการนักทองเที่ยวมาก ๆ ถาบอกใหถอดรองเทาอาจจะมีบางคนไม
พอใจ เราก็ไมถอดก็ได...แตเราไมเอาอยางนั้น...ตองถอด ไมถอดก็ไมตองมา...หรือ
อยางถามาในบอบัวของเรา ตองทําอะไรบาง ไมทําลายตนไมอยางไร ทิ้งขยะ
อยางไร...วันหนึ่งเรารับไดเทานี้ ตลาดเราก็รับไดแคนี้ละ ถามากันมากกวานี้ก็ไม
ไหว (ชวน  ชูจันทร, สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2551)  

ดังนั้น หากเริ่มตนที่ความตองการและเปาหมายชุมชนเปนหลัก ชุมชนก็สามารถที่จะ
เลือกหรือกําหนดไดวา กลุมเปาหมายนักทองเที่ยวที่ชุมชนตองการสื่อสารไปถึงคือกลุมใด  ดังที่
นายชวนใหสัมภาษณวา  

“เราสามารถเลือกนักทองเที่ยวได...อยูที่วาเราตั้งหลักจะเอานักทองเที่ยวแบบไหน   
เรามีธรรมชาติขาย เราอยูกับธรรมชาติ เราอยูกับปา  นักทองเที่ยวตองเปนคนที่มีความเขาใจเรื่องปา 
ถึงจะคุยกันรูเร่ือง ถาคุณชอบชอปปง คุณไมตองมาเดินปา มันไมมีแอร ไมมีถุงหิ้วสวย ๆ อะไรให” 
(ชวน  ชูจันทร, สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2551)  

สวนในประเด็นที่วา นักทองเที่ยวผูมาเยือนบางคนบอกวา การประชาสัมพันธยังคง
นอยเกินไปหรือแทบจะไมคอยเห็นเลยนั้น  เมื่อถามถึงแนวคิดแกนนําชุมชนกลับพบวา ความ
ตองการของชุมชนคอนขางเปนไปในทางที่ตรงกันขาม กลาวคือ การโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อดึง
นักทองเที่ยวเขามาในชุมชนในปริมาณมากนั้นไมใชแนวทางการดําเนินงานของชุมชนเลย หากแต
ชุมชนตองการดําเนินการแบบคอยเปนคอยไป  ทําเทาที่ศักยภาพชุมชนรับได   

ทําไมถึงไมเอาโฆษณาเยอะ ๆ ใหคนมาเที่ยวตลาดมาก ๆ คําถามคือ ถามามาก 
เดือดรอนไหมกับที่ตองทําของขาย...วันหนึ่ง ผมทําไดแคนี้ เขามา 10 คน คุณขาย
เชาถึงบายสาม หมดพอดี ๆ แลวถาเขามา 100 คนละ คุณทําแคนี้ไดไหม ชั่วโมง
หนึ่งเขาก็ซื้อหมดแลว แลวถาอีกคนหนึ่งเขามาแลวไมมีอะไรขายเลย ผมทําอยางไร
ละ...ก็ถูกดา ตอไปเขาก็ไมมา เพราะฉะนั้นก็ตองคอย ๆ ปรับ ตองคอย ๆ เพิ่ม คน
มาแลวไมพอใจก็ไมเปนไร คนพอใจเขาก็มา อะไรที่ไมดีเราก็ปรับ (ชวน  ชูจันทร, 
สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2551) 

อาจกลาวไดวา จากแนวคิดขางตน จึงนํามาสูผลในการปฏิบัติและการจัดการ รวมถงึ
การสรางสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่ตองคํานึงถึงผูที่จะมารับผิดชอบดูแลตอไปดวยวาตองไม
เหนือบากวาแรงหรือเกินกําลังคนในชุมชน  ตัวอยางเชน หองน้ําที่มีอยูในชุมชน ซึ่งนักทองเที่ยว
หรือผูมาเยือนยังไมคอยทราบและบางคนมองวายังมีนอย  แตสําหรับชุมชนกลับมองวา ในขณะนี้ 
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ชุมชนยังไมมีกําลังพอที่จะสรางเพิ่มเติมมากนัก อีกทั้งในชวงแรกของการสรางตลาดก็ยังไมแนใจ
วาจะมีผูมาเยือนมากนอยหรือตอเนื่องเพียงใด จึงอาศัยหองน้ําเดิมที่มีอยูแลว แตทําใหสะอาดอยู
ตลอดเวลา เหมือนเปนหองน้ําในบานสําหรับรับแขกผูมาเยือน เพราะการสรางสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพิ่มเพื่อรับนักทองเที่ยวมาก ๆ อาจกลายเปนการสรางภาระและความเดือดรอนใหกับคน
ในชุมชนเสียเอง  

หองน้ําที่คุณไมเคยลาง คุณตองลางบางแลวนะ...คุณอยูเฉย ๆ ไมมีปญหาหรอก 
คุณอยูในครอบครัวคุณพอแมลูก คุณไมลางเลยก็ไดตลอดป แตเมื่อใดก็ตามที่
คุณเปดบานนิดหนอย ตรงนี้คุณตองทํา  แตไมจําเปนตองไปสรางอีก 3-4 หอง 
เพื่อเพิ่มนักทองเที่ยวเขามา หองน้ําเดิมที่มี ถาเขาอาศัยใชดวย คุณตองทําให
สะอาดนะครับ เขาก็ไมเดือดรอนอะไร ไมมีภาระอะไรมากมาย แตถาเกิดบอกวา 
คุณตองไปสรางเพิ่มอีก 4 หองนะ...ก็จะเร่ิมคิดละ...เอ ตองไปกูหนี้ยืมสินใครละ 
ถาสรางแลวไมมีใครมาจะทําอยางไร...มันเปนหนี้แลว...ดังนั้นก็ตองคอย ๆ คิด 
(ชวน ชูจันทร, สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2551) 

อยางไรก็ตาม หากชุมชนสามารถดําเนินกิจการจนมีความเติบโตและยืนไดดวย
ตนเองในระดับหนึ่ง ก็อาจจะคอย ๆ ขยับขยายตอไป  ตัวอยางเชน ลานจอดรถหรือพื้นที่รานคาซึ่ง
ปจจุบันหลังจากดําเนินกิจการมาไดพอสมควร มีนักทองเที่ยวรูจักตลาดมากขึ้นแลว กไ็ดมกีารขยบั
ขยายเพิ่มข้ึนมากอยางเห็นไดชัด 

สวนในเรื่องของการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธตลาดน้ําไปสูภายนอกหรือสาธารณชน
ทั่วไป นายชวน ชูจันทร ผูนําชุมชนก็ไดกลาวยอมรับวา ชุมชนแทบจะไมไดทําอะไรมากนักในเรื่อง
นี้ การที่คนภายนอกรูจักชุมชนไดก็มักเปนเพราะสื่อตาง ๆ ชวยนําไปเผยแพรมากกวา ทั้งสื่อของ
องคกรภาครัฐและเอกชน โดยนอกเหนือจากกองการทองเที่ยวฯ กรุงเทพมหานคร บางกอกฟอรั่ม 
ฯลฯ แลว ก็ยังมีองคกรอื่น ๆ สนับสนุนการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธตลาดน้ํา เชน แผนพับของ
สํานักงานเขตตลิ่งชัน หรือคูมือทองเที่ยวชุมชนทองเที่ยวที่ไดรับรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย
และเว็บไซตของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ซึ่งสามารถเขาถึงผูรับสารไดทั่วทุกมุมโลก 
นอกจากนี้ ยังมีส่ือมวลชนอื่น ๆ อีก เชน โทรทัศน  หนังสือพิมพ เปนตน     

ยิ่งไปกวานั้น ในเร่ืองของการสื่อสารไปสูบุคคลภายนอก อาจไมจําเปนตองพึ่ง
ส่ือมวลชนเพียงอยางเดียว ตัวอยางเชน นักทองเที่ยวบางกลุมที่มาเยือนตลาดน้ําแลวเกิดความ
ประทับใจ ก็นําเรื่องราวไปเผยแพรตอผานสื่ออินเทอรเน็ต เชน เว็บบอรดและเว็บล็อกตาง ๆ ดวย 
หรือแมแตการสื่อสารในวงเล็ก ๆ เชน เด็ก ๆ ที่มาเขาคายแลวไดสัมผัสกับชุมชนดวยตนเอง ก็
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อาจจะกลับไปบอกกลาวผูปกครองหรือเขียนรายงานสงอาจารย  เหลานี้ถือเปนสวนหนึ่งของการ
ส่ือสารที่ชวยขยายการรับรูและประชาสัมพันธเ ร่ืองราวของตลาดน้ําคลองลัดมะยมไปสู
บุคคลภายนอกในวงกวางยิ่งขึ้นดวยเชนกัน  

อาจกลาวโดยสรุปไดวา ประสิทธิผลการสื่อสารชุมชนทองเที่ยว กรณีศึกษา ชุมชน
ตลาดน้ําคลองลัดมะยมนั้น ยังคงจํากัดอยูในวงแคบเฉพาะในชุมชนและละแวกใกลเคียง กลาวคือ 
การสื่อสารของชุมชนในเชิงรุกไปยังผูมาเยือนเพื่อเชิญชวนใหมาเที่ยวที่ตลาดน้ํายังมีนอย และผูมา
เยือนสวนใหญก็ยังไมไดรับสารเกี่ยวกับชุมชนอยางครบถวน โดยเฉพาะความเปนมาของชุมชน 
ความสําคัญของการมีตลาดน้ําคลองลัดมะยม ที่มากไปกวาการสรางรายไดทางเศรษฐกิจ รวมไป
ถึงแงมุมของการเปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติและวัฒนธรรมชาวสวนริมคลองที่มีเพียงกลุมคน
จํานวนไมมากนักที่รับรูไดถึงสิ่งเหลานี้  ทั้งนี้ สวนหนึ่งอาจเปนผลมาจากการเลือกในการเปดรับ
สารที่สอดคลองกับทัศนคติ (Selectivity in Communication) ของผูรับสารแตละบุคคลดวยนั่นเอง 


